



### สมทบทุนมูลนิธิการศึกษา บธ.



ศ.ประภาศน์ อวยชัย นายกสภามหาวิทยาลัยรามคำแหง รับมอบเงินจำนวน 2 ล้านบาท จากนายชิน โสภณพนิช ประธานมูลนิธิโสภณพนิช เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2526 ณ ห้องประชุม ชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี การบริจาคครั้งนี้ เป็นการสมทบทุนมูลนิธิการศึกษา คณะบริหารธุรกิจ ซึ่งเป็นโครงการที่คณะบริหารธุรกิจจะก่อตั้งขึ้น และสภามหาวิทยาลัยได้ให้ข้อแนะนำว่าควรจัดตั้งในรูปแบบคล้ายคลึงกับมูลนิธิการศึกษาคณะมนุษยศาสตร์

อนึ่ง มูลนิธิโสภณพนิช จะบริจาคเงินสมทบเพิ่มเติมอีกจำนวน 2 ล้านบาท ในปี 2527

### การสอบไล่เป็นไป ด้วยความเรียบร้อย

รายงานเหตุการณ์การสอบไล่ภาค 2/2525 ที่ผ่านมา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย นักศึกษาทุจริตการสอบน้อยลง แต่แต่งตัวผิดระเบียบมากขึ้น

ผศ.ดร.กิตติ จรรย์ยานนท์ รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา ในฐานะประธานกรรมการควบคุมการสอบไล่ให้สัมภาษณ์ว่า การสอบไล่ภาค 2/2525 ที่ผ่านมา 10 วัน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ไม่มีปัญหาน่าหนักใจแต่อย่างใด และเป็นที่น่าชื่นชมว่า ในภาคนี้มีนักศึกษาทุจริตการสอบน้อยลง การสอบ 10 วันแรกมีการทุจริตการสอบประมาณ 20 ราย ในขณะที่การสอบภาคที่แล้ว

อ่านต่อหน้า 8

### ผลการประชุมสภามหาวิทยาลัย



เมื่อวันที่ 10 มีนาคม 2526 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 5 สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยรามคำแหง สภามหาวิทยาลัยได้มีการประชุมครั้งที่ 3/2526 โดยมี ศ.ประภาศน์ อวยชัย นายกสภามหาวิทยาลัย เป็นประธาน ซึ่งมีข่าวสำคัญและน่าสนใจ ดังนี้-

#### แต่งตั้งคณะบดีคณะรัฐศาสตร์

ตามที่คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งคณะรัฐศาสตร์ ได้เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะบดี คณะรัฐศาสตร์ คือ ผศ.ดร.สุรพล ราชภัณฑารักษ์ ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุดจากการเลือกตั้ง ให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งให้ ผศ.ดร.สุรพล ราชภัณฑารักษ์ ดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะรัฐศาสตร์ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2526 เป็นต้นไป

#### แต่งตั้งคณะบดีคณะบริหารธุรกิจ

ตามที่คณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะบริหารธุรกิจ ได้เสนอชื่อผู้สมควรดำรงตำแหน่ง คณะบดีคณะบริหารธุรกิจ คือ รศ.ศิวพร มัตถกานนท์ ผู้ได้รับคะแนนเสียงสูงสุด จากการหยั่งเสียงให้สภามหาวิทยาลัยพิจารณา นั้น

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว มีมติแต่งตั้งให้ รศ.ศิวพร มัตถกานนท์ ดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2526 เป็นต้นไป

#### แต่งตั้งรองคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์

สภามหาวิทยาลัย มีมติแต่งตั้งให้ ผศ.ดร.วิทยา นาทอง ดำรงตำแหน่งรองคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2526 เป็นต้นไป

#### แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์

สภามหาวิทยาลัย มีมติแต่งตั้งให้ รศ.สมจินตนา สีวาลี ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชา คณะมนุษยศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

อ่านต่อหน้า 8

#### ตั้งมีรายชื่อย่อต่อไปนี้

1. ผศ.ดร.เสริมจิตร สิงหเสนี ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาอังกฤษและภาษาศาสตร์
2. ผศ.ชเชิญศรี อิศรางกูรฯ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาปรัชญา
3. ผศ.สุนทรี พรหมเมศ ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาสังคมศาสตร์และมานุษยวิทยา
4. รศ.ประทีป วาทิกทินกร ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาภาษาไทยและภาษาตะวันออก
5. อ.ผะอับ จึงแสงสถิตย์พร ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาประวัติศาสตร์

#### ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2526 เป็นต้นไป ยกเว้น หมายเลข 3

ตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2526 เป็นต้นไป และหมายเลข 5 ตั้งแต่วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2526

#### แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์

สภามหาวิทยาลัย มีมติแต่งตั้งให้ ศ.สมชัย ทรัพย์วนิช ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชากฎหมายมหาชน คณะนิติศาสตร์ แทน รศ.ดร.สมศักดิ์ สิงห์พันธุ์ ซึ่งถึงแก่กรรม ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2526 เป็นต้นไป

#### แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ การคลัง คณะเศรษฐศาสตร์

สภามหาวิทยาลัย มีมติแต่งตั้งให้ รศ.ปรีดา นาคเนาวทิม ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ การคลัง คณะเศรษฐศาสตร์ และ

อนึ่งให้ รศ.สมจินตนา สีวาลี ดำรงตำแหน่งหัวหน้าภาควิชาเศรษฐศาสตร์ ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ

อ่านต่อหน้า 8

### คณะบดีหญิง



รศ.ศิวพร มัตถกานนท์ คณะบดีคณะบริหารธุรกิจคนใหม่ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากสภามหาวิทยาลัย ให้ดำรงตำแหน่งคณะบดีคณะบริหารธุรกิจ ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม 2526 เป็นต้นไป กำลังรับมอบงานจากรศ.วิศาล พึ่งอำนาจ อดีตคณะบดี เมื่อวันที่ 15 มีนาคม 2526

### เดินทางไป สบภ.มร.



ระหว่างวันที่ 11-13 มีนาคม 2526 ผู้ประสานงานจากมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นผู้รับผิดชอบ ณ ศูนย์บริการวิชาการสวนภูมิภาค 16 แห่งทั่วประเทศ ออกเดินทางพร้อมนำข้อสอบจากมหาวิทยาลัย ไปยังสบภ.มร.ต่าง ๆ

### คณะเศรษฐศาสตร์ ส่งบัตรเลือกคณะบดี ที่มีปัญหาให้สภาฯ พิจารณา



เมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2526 เวลา 15.30 น. ณ ห้องประชุมคณะเศรษฐศาสตร์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรดำรงตำแหน่งคณะบดี คณะเศรษฐศาสตร์ โดยมี ศ.วิรัช ธนเศรษฐ ผู้รักษาการในตำแหน่งคณะ

อ่านต่อหน้า 8

### นักวิชาการชี้สาเหตุและการ ป้องกันเรื่องการแต่งกาย นศ. ในช่วงสอบ

การสอบไล่ในภาค 2/2525 ที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตั้งแต่วันที่ 7 มีนาคม 2526 เป็นต้นมานั้น พบข้อนำสังเกตเรื่องการแต่งกายของนักศึกษาที่เข้าสอบตามรายงานเหตุการณ์ของฝ่ายควบคุมการสอบ ซึ่งได้รับแจ้งจากหัวหน้าตึกต่าง ๆ ว่า มีนักศึกษาแต่งกายไม่เรียบร้อยเข้าสอบมากกว่าทุกครั้งที่ผ่านมา และมีแนวโน้มว่าจะมีจำนวนมากขึ้นเป็นลำดับ โดยเฉพาะอย่างยิ่งที่ตึกสอบ KLB 301 เมื่อวันที่ 13 มี.ค. 26 ในการสอบคาบที่ 3 นั้น หัวหน้าตึกรายงานว่า มีนักศึกษาใส่รองเท้าแตะเข้าสอบถึง 1 ใน 4 ของผู้มาสอบ

เกี่ยวกับปัญหาที่เกิดขึ้นนี้ ผศ.ดร.วิรัช วิทยุช วิเชียรโชติ อาจารย์ภาควิชาจิตวิทยา คณะศึกษาศาสตร์ ผู้ช่วยควบคุมฝ่ายวางแผนและพัฒนา และเป็นกรรมการร่างแผนนโยบายวัฒนธรรมแห่งชาติ ของสำนักวัฒนธรรมแห่งชาติ

กล่าวไม่เรียบร้อยเข้าสอบซึ่งเป็นการฝ่าฝืนระเบียบของมหาวิทยาลัยนั้น เนื่องจากจากสาเหตุหลายประการ กล่าวคือ ประการแรก เป็นเพราะมหาวิทยาลัยไม่ได้เน้นในเรื่องการอบรมจริยธรรมแก่นักศึกษา อาจารย์ส่วนใหญ่ทำหน้าที่

อ่านต่อหน้า 8



# อะไรที่ใหม่

วัน เวลา สอบวิชา TR 404

คณะกรรมการฯ ได้เปลี่ยนแปลงวันเวลาสอบของวิชา TR404 ซึ่งเป็นวิชาที่คณะฯ จัดสอบเอง จากวันที่ 11 มีนาคม 2526 เวลา 12.30-15.00 น. เป็น วันที่ 3 เมษายน 2526 เวลา 09.00-11.30 น. ณ สนามสอบ SSB 401

### บริการหอพัก

นักศึกษาที่ประสงค์จะใช้บริการหอพักในระหว่างการศึกษา ให้สอบถามรายละเอียดที่ งานบริการและสวัสดิการนักศึกษา ตึกกิจกรรมนักศึกษา ชั้น 2 ห้อง 205 ในทุกวันทำการ นอกจากนี้ ยังมีรายละเอียดเกี่ยวกับหอพักประจำแก่นักศึกษาที่มาเรียนประจำอีกด้วย

### ประกวดภาพเขียนเยาวชน

สำนักงานเยาวชนแห่งชาติ จัดประกวดภาพเขียนของเยาวชน โดยไม่จำกัดขนาดและเทคนิคการวาด (ส่งได้ไม่เกินคนละ 5 ภาพ) เพื่อคัดเลือกศิลปินรุ่นเยาว์เป็นตัวแทนไปร่วมในงานอาเซียนเวิร์คช็อป ในเดือนมิถุนายนนี้ และภาพเขียนที่ได้รับการคัดเลือก จะนำไปแสดงที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ระหว่างวันที่ 9-22 พฤษภาคมนี้ ผู้สนใจส่งภาพเข้าประกวดได้ที่กองส่งเสริมเยาวชน สำนักงานเยาวชนแห่งชาติ ถนนพิษณุโลก กรุงเทพฯ 10300 ภายในวันที่ 2 พฤษภาคม 2526 (สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลข 2814647)

### ประกวดภาพถ่าย

บริษัทโคดักและแดเนเนรมิต จัดประกวดภาพถ่าย "ความสวยในแดเนเนรมิต" เป็นภาพสีขนาดโปสการ์ด (ส่งได้คนละ 10 ภาพ) ที่บริษัทโคดัก หรือแดเนเนรมิต ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 พฤษภาคม 2526 ผู้ชนะเลิศจะได้ไปเที่ยวอิสตันบูล ประเทศตุรกี

### หารายได้พิเศษ

โครงการ พี ที ไอ เวย์ รับสมัครนักเรียนนิสิตนักศึกษาทำงานเพื่อหารายได้พิเศษและประสบการณ์ ระหว่างปิดภาคฤดูร้อน รายละเอียดติดต่อได้ที่ อาคาร พี ที ไอ เวย์ เลขที่ 137 ถนนวิบูลย์ (โทร. 2520123-6 ต่อ 286)

### ให้ทุนเรียนภาษาอังกฤษ

ธนาคารกรุงเทพ จำกัด ร่วมกับสถาบันสอนภาษาในต่างประเทศอังกฤษ ให้ทุนเรียนภาษาอังกฤษภาคฤดูร้อน จำนวน 6 สัปดาห์ แก่นักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย 1 ทุน และนักเรียนระดับมหาวิทยาลัย 1 ทุน (เข้าเรียนระหว่าง 12 เม.ย.-20 พ.ค. 26) กำหนดรับสมัครขอทุนในวันที่ 21-22 มี.ค. 26 ผู้สนใจสอบถามรายละเอียดได้ที่ส่วนแนะแนวการศึกษาต่างประเทศ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด สำนักงานใหญ่สีลม กรุงเทพฯ (โทร. 2343333 ต่อ 1329, 1330)

### รับสมัครงาน

ธนาคารออมสินรับสมัครพนักงานสาขาต่าง ๆ 20 อัตรา ผู้สนใจสอบถามได้ที่ แผนกบุคลากร กองการพนักงาน สำนักงานใหญ่ ธนาคารออมสิน ถนนพหลโยธิน ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2526

โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ รับสมัครเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี วุฒิปริญญาตรีเศรษฐศาสตรบัณฑิต การคลัง สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 23 มีนาคม 2526

## ประกาศภาควิชาจิตวิทยา

ภาควิชาจิตวิทยาขอประกาศรายชื่อกระบวนวิชาที่ไม่เปิดบรรยายในภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2526 ดังนี้ คือ PC 273 (ทัศนคติทางสังคมเบื้องต้น), PC 319 (จิตวิทยาประยุกต์), PC 307 (จิตวิทยาวัยรุ่น), PC 447 (ทฤษฎีแรงจูงใจ) และ PC 416 (จิตวิทยาการสืบสวนสอบสวน) จึงแจ้งมาเพื่อให้นักศึกษาที่จะเลือกลงทะเบียนดังกล่าว เลือกวิชาอื่นแทน

ภาควิชาจิตวิทยา

## รามคำแหงปริทัศน์



คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ บ้านทิพย์โทรทัศน์ รายการ "รามคำแหงปริทัศน์" ณ วิทยุและโทรทัศน์การศึกษา ม.ร. อาคารผาเมือง เป็นรายการเรื่อง "การรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2526" โดยมี รศ.สุชม นวลสกุล อธิการบดี อ.สมชาย น้อยคำ ผู้อำนวยการ สวป. เป็นวิทยากร และ ผศ.อรุณีประภา หักภาควัย เป็นพิธีกร รายการนี้จะออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ในส่วนภูมิภาคทั่วประเทศ ในเดือนเมษายน 2526

## ให้ นศ.ตรวจดูรายชื่อผ่อนผันรับราชการทหาร

นักศึกษาที่ได้ยื่นหลักฐานแสดงความจำนง ขอทำการผ่อนผันรับราชการทหารกองประจำการไว้กับมหาวิทยาลัยรามคำแหง ในปีการศึกษา 2525 นี้

มหาวิทยาลัยรามคำแหง ได้ดำเนินการขอผ่อนผันรับราชการทหารกองประจำการ ไปยังจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาทหารของนักศึกษาแต่ละคนแล้ว จึงให้นักศึกษาตรวจดูรายชื่อการขอผ่อนผันว่าตามจังหวัดที่เป็นภูมิลำเนาทหาร ได้ที่ป้ายประกาศด้านข้างตึกสำนักงานอธิการบดี และรับหลักฐานหนังสือรับรองการผ่อนผันว่าได้ทำงานนักศึกษาวิชาทหาร กองกิจการนักศึกษา ชั้น 2 ตึกสำนักงานอธิการบดี (สำหรับนักศึกษาที่สังกัดศูนย์บริการวิชาการ ส่วนภูมิภาคให้ตรวจดูรายชื่อและขอรับหนังสือรับรองได้ที่ศูนย์ที่นักศึกษาสังกัด) ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยนำหลักฐานไปขอรับดังนี้

1. บัตรประจำตัวนักศึกษา
2. ใบเสร็จลงทะเบียนเรียนภาคปัจจุบัน (ภาค 2/2525)
3. ให้จดลำดับเลขที่ในบัญชีประกาศรายชื่อ และหนังสือมหาวิทยาลัยฯ นำส่งหลักฐานผ่อนผันฯ

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน  
ประกาศ ม.ร. วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2526

## ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกข่าวรามคำแหง

ข่าวรามคำแหง ข่าวรามคำแหง

ตามที่ท่านได้เป็นสมาชิกข่าวรามคำแหงปีที่ 12 นั้นบัดนี้ การเป็นสมาชิกของท่านจะสิ้นสุดลงในฉบับที่ 52 เพื่อความสะดวกของท่านสมาชิก จึงใคร่ขอเชิญสมัครเป็นสมาชิกข่าวรามคำแหงปีที่ 13 ได้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป โดยแจ้งรหัส ชื่อ ที่อยู่ของท่านให้ชัดเจน พร้อมทั้งส่งเงิน 40.- บาท ทางธนาณัติ หรือตัวแลกเงินไปรษณีย์ในนามผู้จัดการข่าวรามคำแหง งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ 10240 ส่งจ่าย ปท. รามคำแหง สำหรับท่านที่ประสงค์จะสมัครเป็นสมาชิก ขร. รับด้วยตนเองสมัครได้ที่งานประชาสัมพันธ์ ตึกเอตีส ชั้น 2 (ค่าสมาชิก ขร. รับด้วยตนเองปีละ 25.- บาท)

ข่าวโดยผู้จัดการ ขร.

## ไฟใหม่ที่พักนศ.



เมื่อวันที่ 13 มีนาคม 2526 เวลาประมาณ 11.00 น. ได้เกิดไฟไหม้ ณ ชุมนักศึกษาระหว่างอาคาร SAB ด้านตรงข้ามที่ทำการอคมร. ซึ่งระดับเพลิงของสน.หัวหมาก ที่ประจำอยู่ ณ มหาวิทยาลัยในช่วงสอบได้ ทำการดับเพลิงไม่ให้ลุกลามไปยังอาคารอื่น ๆ อยู่ 10 นาทีไฟจึงดับ สาเหตุเพลิงไหม้ครั้งนี้สันนิษฐานว่าเกิดจากความประมาท

อนึ่ง ชุมนักศึกษาที่ถูกไฟไหม้ เป็นชุมนุมหลังคามุงจาก ซึ่งเป็นวัสดุติดไฟง่าย และมหาวิทยาลัยเคยมีประกาศเตือนไม่ให้นักศึกษาสร้างชุมนุมที่พักโดยใช้วัสดุที่เป็นเชื้อเพลิงได้ง่าย

## กำหนดวันจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2526

ด้วยมหาวิทยาลัยรามคำแหงจะเปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2526 ซึ่งในปีการศึกษา 2526 นี้จะจัดให้มีการรับสมัครนักศึกษาใหม่ทั้งมหาวิทยาลัยและทางไปรษณีย์ด้วย โดยกำหนดวันจำหน่ายใบสมัครและรับสมัครนักศึกษารวมทั้งรายละเอียดต่าง ๆ ให้ผู้สนใจทราบ ดังนี้-

1. การจำหน่ายใบสมัคร
  - 1.1 จำหน่ายที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
    - ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน - 25 พฤษภาคม 2526 (เว้นวันเสาร์-อาทิตย์) และ
    - ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2526 (เว้นวันอาทิตย์)
  - 1.2 จำหน่ายทางไปรษณีย์
    - ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 6 พฤษภาคม 2526
2. การรับสมัครและสถานที่รับสมัคร
  - 2.1 สมัครที่มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพมหานคร
    - ตั้งแต่วันที่ 27 พฤษภาคม - 13 มิถุนายน 2526 (เว้นวันอาทิตย์ และวันที่ 31 พฤษภาคม 2526)
  - 2.2 สมัครทางไปรษณีย์ ให้จัดส่งใบสมัครได้
    - ตั้งแต่วันที่ 21 มีนาคม - 12 พฤษภาคม 2526 (โดยจะถือตราประจำวันไปรษณีย์ต้นทางประทับเป็นสำคัญ)

ผู้สนใจจะสมัครเข้าเป็นนักศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง ให้ติดต่อขอซื้อใบสมัครพร้อมระเบียบการสมัครฯ ได้ที่สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล ดังนี้-

- (1) ใบสมัครสำหรับสมัครที่มหาวิทยาลัย ราคาชุดละ 20 บาท

อ่านต่อหน้า 7



นำเลิกท่วมแล้วครับ  
จงรีบเก็บของของคุณไปอย่างอื่นก่อน  
เท่าไรไม่ทราบ





# มาพิพิศละครึ่ง

## “เรื่องของจักษ์”

จักษ์เป็นภาษาธรรมตามตำราอันหมายถึงดวงตาเราทั้งหลาย พระพุทธองค์ทรงจำแนกไว้มากมายนับรวมได้ห้าอย่างต่าง ๆ เป็นหนึ่งมั่งงัดจักษ์ดวงตาเมื่อ เป็นส่วนที่คอยเอื้อให้เราเห็น ขาดหรือเสียตามย่อมยากเย็น โลกภายนอกไม่เป็นที่สุขสบาย สองทีห-จักษ์ตาวิเศษ ย่อมเห็นเหตุไกลไกลได้ดังหมาย ด้วยอำนาจสมาธิจิตประจำกาย สิ่งทั้งหลายปรากฏแจ้งแหล่งที่มา สามสนันต-จักษ์ตาวิเศษ โคจรระบอบโลกธรรมทั้งนั้นหนา จักเป็นอัจฉริยะเลิศปัญญา ชากจักหาผู้ที่ขบมาเปรียบกัน สี่ธรรมจักษ์ตาเห็นธรรม รบรูฏีกแห่งกรรมไม่แปรผัน

ทั้งภริยธำจิโรถักนัณประจักษ์กัณ สัมมาปฏิญฐิประกอบกันตามท้องจริง ปฏิบัติตามคำสอนพระพุทธองค์ ไม่ไหลหลงเห็นผิดในทุกสิ่ง หมดอบายไว้ทุกข่มิสุขยัง ไม่ประเวงยึดถือซึ่งอึดตา

พุทธจักษ์เป็นดวงตาข้อสุดท้าย จะมีได้โดยเฉพาะพระพุทธเจ้าหนา พระองค์ได้ตรัสรู้ซึ่งแจ้งจา มิปัญญาคุณเลิศเจอดออำไพ คุณสมบัติมากล้นทั้งห้าอย่าง ไม่มีทางที่ผู้อื่นจะเทียบได้

ในโลกนี้มีพระพุทธเจ้าเท่านั้นไซ้จักหาท่านเล็กกว่าใครดังกล่าวมา พวกเราเป็นมนุษย์ปุถุชน ควรขยาชวนสร้างจักษ์พิเศษหนา ธรรมจักษ์ควรเสริมเพิ่มปัญญา จะได้พาพ้นวิญญูละทุกข์ขอบ

แพทย์หญิงกุลชลี สุกถิณะเขตต์  
งานแพทย์และอชามย์ มร.

# น่านาศึน:

โดยกองบรรณาธิการ

## “มาปฏิบัติตามระเบียบการสอบกันเถิด”



**อ.ยุวดี นนทรีย์** หัวหน้าตึกสอบ KLB 301

“ปัญหาที่พบมีอยู่หลายเรื่อง แต่ที่มากที่สุดคือการแต่งกายไม่สุภาพเข้าห้องสอบ เช่นการสวมรองเท้าแตะซึ่งผิดระเบียบอยู่แล้ว

ก็ต้องลงโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย โดยห้ามไม่ให้เข้าสอบ คิดว่านักศึกษาคงไม่เข้าใจเกี่ยวกับเรื่องของระเบียบ หรือบางทีอาจเป็นเพราะเราผ่อนปรนกันมามาก”

“เรื่องรองลงมาคือเรื่อง การเตรียมเอกสารเกี่ยวกับการสอบไม่พร้อมเช่น บัตรนักศึกษา, ใบเสร็จสัชมพู่ นักศึกษาจะอ้างว่าหายหรือไม่ก็ลืมเสมอ จึงขอเตือนนักศึกษาว่าควรเตรียมตัวให้พร้อมก่อนการสอบ เพราะนักศึกษาจะถูกปรับตกในวิชานั้นทันที และที่เป็นอยู่ประจำก็เรื่องทุจริตโดยการนำบัตรเข้าห้องสอบ ซึ่งกรรมการคุมสอบจับได้เกือบทุกรายนะคะ การคุมสอบคราวนี้รู้สึกสะดวกดีมากคะเกี่ยวกับการรับส่งข้อสอบ เพราะช่วยประหยัดได้มาก ควรจะทำกันนานแล้วคะ”

“อยากจะทำสักเรื่อง คือเรื่องระเบียบ การแต่งกาย ควรจะลงใน ขร.และประกาศทางเสียงตามสายบ่อย ๆ เพราะเรายังหย่อน เรื่องระเบียบอยู่เยอะคะ”

# จดหมายจากผู้อ่าน

เรียน บรรณาธิการ ข่าวสามคำแหงที่นับถือ

เนื่องจากผมได้ไปกินอาหารกลางวันที่โรงอาหารตรงข้ามตึก NB 1 ในวันเสาร์ที่ 19 ก.พ. 26 ผมนำกระเป๋าใส่เทปไปวางจองที่ โต๊ะ แล้วเดินไปสั่งข้าวมากินพอดีตัวเดียวพอเดินกลับมาที่โต๊ะที่ผมวางกระเป๋าจองที่ไว้ กระเป๋าของผมก็โดนขโมยไป โดยใครก็ไม่ทราบ แต่ตอนนั้นมีผู้ชายคนหนึ่งมานั่งตรงที่ผมวางกระเป๋าไว้ ผมถามเขาว่าเห็นกระเป๋าไหมเขาบอกว่าไม่เห็นอะไรเลย พอผมไปตามตำรวจกลับมาเขาก็หายไปแล้ว และผู้หญิงที่อยู่แถวนั้นก็ไม่มีใครบอกผมเลยว่าใครขโมยกระเป๋าผมไป และคนที่นั่งอยู่แถวนั้นผมรู้สึกว่าจะเป็นพวกกับคนที่ขโมยด้วย ผมรู้สึกว่าคุณผู้หญิงนี้ทำงานกันเป็นพวก เป็นอันตายต่อนักศึกษามากโดยเฉพาะนักศึกษาหญิง เพราะขนาดผมเป็นผู้ชายยังขนาดนี้ ผมถามตำรวจตำรวจบอกว่าที่โรงอาหารตรงข้าม NB 1 นี้มีกาขโมยกันทุกวัน ผมอยากให้เป็นเพื่อนนักศึกษาอย่างเราซึ่งโดยไม่มีใครเข้าไว้ และผมคิดว่าทางมหาวิทยาลัยควรจะมีตำรวจนอกเครื่องแบบมาคอยดูบ้างหรือจะใช้เหยื่อมาวางล่อให้ตำรวจนอกเครื่องแบบคอยจับคนที่จะมาขโมยของนั้นบ้าง หรือให้มีตำรวจอยู่ตามโรงอาหาร ห้องน้ำ หรือมีจุดให้ไว้บอกเวลาเมื่อเหตุร้ายเกิดขึ้น เจ้าหน้าที่ตำรวจจะได้เข้าจับกุมได้ทันที คนร้ายยังหนีไปไม่ได้ พวกขโมยส่วนมากจะใช้จังหวะตอนคนมาก ๆ ในเวลาเที่ยง ขโมยของและบางทีผมก็สงสัยพวกแม่ค้าขายของด้วยว่าอาจจะมีส่วนร่วมอยู่ด้วย ผมหวังว่าทางมหาวิทยาลัยจะหาทางกำจัดพวกขโมย มิฉะนั้นต่าง ๆ บ้าง เพราะเดี๋ยวนี้ในรามา นั้นเป็นแดนเถื่อน มีทุกอย่างที่เลวร้าย ๆ สวัสดิภาพนักศึกษาไม่ปลอดภัย ผมอยากให้ รามา เป็นมหาลัยปิด สภาพคงจะดีกว่านี้ ผมไม่อยากเห็นเพื่อนนักศึกษาคนอื่นต้องเสียใจอย่างผม และต้องตกเป็นเหยื่อของคนชั่วซึ่งเป็นแดนคน เป็นคนบาป ผมไม่อยากให้ประวัติศาสตร์ซ้ำรอย ผมเขียนในฐานะที่ผมเป็นนักศึกษาของรามา คนหนึ่ง

ด้วยความนับถือและเคารพ  
จาก  
นักศึกษาผู้ไม่ขอให้อ่านชื่อตน

### รศ.สมคิด ชีรศิลป์

หัวหน้าตึกสอบ KMB 401

“ปัญหาที่เกิดขึ้นบ่อย ๆ ก็ เช่น นักศึกษาที่สอบข้อสอบอัตนัย มักจะเข้าห้องสอบล่าช้า กรรมการคุมสอบต้องออกไปบอกให้เข้าห้องสอบซึ่งมีบางคนที่ไม่ยอมฟัง ส่วนเรื่องการแต่งกายผิดระเบียบของนักศึกษา บางครั้งไม่แน่ใจว่าจะตัดสินอย่างไร เพราะกฎข้อบังคับของมหาวิทยาลัยยังไม่มีการชี้แจงไปให้ชัดเจน”

“เรื่องบัตรนักศึกษา และใบเสร็จสัชมพู่ ควรจะดูเจตนาว่าต้องการบัตรเพื่อไม่ให้เข้าสอบแทนกัน ผมคิดว่าควรจะถือคำสั่งเมื่อวันที่ 11 มีนาคม 2526 เพราะนักศึกษาบางคนไม่ได้ตั้งใจ อาจทำหายโดยไม่รู้ตัวก็ได้ ส่วนเรื่องทุจริตในการสอบยังไม่มี เพราะได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากกรรมการคุมสอบทุกท่าน และขอชมเรื่องส่งข้อสอบว่าดี ช่วยให้สะดวกและประหยัดได้มาก”



### วัฒนา พุทธิบุญ

กรรมการคุมสอบ ตึกสอบ KLB 201

“เท่าที่คิดฉันทราบ นักศึกษาที่ไม่ปฏิบัติตามกฎของมหาวิทยาลัย เช่น แต่งกายไม่สุภาพ, ไม่นำบัตรนักศึกษาหรือใบเสร็จสัชมพู่ มาใน



# ปิดใจบ.ก.

**ข้อคิดที่ว่า** การศึกษาเป็นวิธีการสำคัญในการแก้ปัญหาเศรษฐกิจเป็นเรื่องที่ถูก หลายประเทศที่ได้พัฒนาขึ้นมาอยู่ในแนวหน้าได้ใช้การศึกษาเป็นวิธีแก้ไขความฝืดเคืองทางเศรษฐกิจ วิธีกรรมนี้ได้ผลดี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในแบบระยะยาว ประเทศญี่ปุ่นที่ก้าวขึ้นอย่างรวดเร็วจนเป็นเจ้ายุทธจักรในวงการเศรษฐกิจได้ก็เพราะการพัฒนาการศึกษา ปัจจุบันรัฐบาลไทยก็ให้ความสำคัญทางการศึกษา และได้จัดสรรงบประมาณให้ในลำดับต้น ๆ ไม่ต่างจากงบประมาณการป้องกันประเทศนัก

ในการพัฒนาการศึกษา บทบาทที่สำคัญคอกอยู่กับสถาบันการศึกษา ถ้าพิจารณาสถาบันอุดมศึกษาในบ้านเราตั้งแต่เริ่มมีมาจนถึงปัจจุบัน จะเห็นว่าความแตกต่างเป็นกฎมากกว่าความเหมือน เรื่องนี้เป็นเรื่องดีเพราะทำให้ให้นักศึกษามีโอกาสเลือกได้มากขึ้นตามความถนัดและตามใจรัก สิ่งที่มีมหาวิทยาลัยมีเหมือนกันคือแรงดึงดูดทางวิชาการ ซึ่งอาจเปรียบเหมือนกับแรงดึงดูดของแม่เหล็ก มหาวิทยาลัยมีคณาจารย์ซึ่งเป็นกลุ่มบุคคลที่อยู่ในแนวหน้าของความรู้ มีห้องสมุดที่เอื้ออำนวยในด้านการศึกษาค้นคว้าและวิจัย มีอาคารสถานที่ศึกษา ตลอดจนการบริการและสวัสดิการต่าง ๆ ที่จะทำให้อาจารย์ก้าวไปได้อย่างนิ่มนวล

มหาวิทยาลัยรามคำแหงเป็นสถาบันหนึ่งที่มืบทบาทในการพัฒนาการศึกษา คงไม่ต้องพูดกันอีกว่าบทบาทนี้มีมากน้อยเพียงใด บทบาทที่สำคัญมากน้อยเพียงใด ผลผลิตของสถาบันแห่งนี้ที่แทรกอยู่ในทุกวงการ คงพอใช้เป็นดัชนีได้ สิบเอ็ดปีที่ผ่านมา ม.ร.เติบโตและก้าวมาไกลเพียงใด ในปีการศึกษาใหม่นี้ ม.ร.จะรับเทียบหน่วยกิตให้ผู้สมัครที่มีวุฒิสองกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย เปิดโอกาสให้ผู้มีปริญญา อนุปริญญา ผู้ที่จบ ปวส. ปวช. วลว ได้มีโอกาสเพิ่มพูนความรู้ เพื่อปรับปรุงคุณภาพตนเอง แน่นนอนเรื่องนี้จะลดความสูญเปล่า...ซึ่งจะส่งผลถึงการพัฒนาการศึกษาและแก้ไขภาวะเศรษฐกิจของประเทศในที่สุด

การทำงานอนาคตเป็นเรื่องอันตราย อันตรายแม้ว่าผู้ทำนายจะมีอาชีพหมอดู แต่ไม่ว่าเหตุการณ์ข้างหน้าจะทำนายได้ยากเพียงใด เชื่อได้ว่าการศึกษาที่ต้องวิวัฒนาการต่อไป และเป็นในทางที่ดีขึ้นและสมบูรณ์มากขึ้น ถ้าจะทำนายอนาคตของ มร. เชื่อได้ว่าระบบการศึกษาและระบบการบริหารจะเป็นในรูปที่ดีกว่าและมากกว่า ที่กล้าพูดเช่นนี้เพราะมนุษย์เป็นผู้ที่เรียนรู้จากอดีตที่ผิดพลาด เราจรรโลงและเพิ่มพูนในสิ่งที่ดีงาม ไม่ว่าบุคคลในรุ่นต่อไปจะเป็นอย่างไร ก็เชื่อได้ว่าจะต้องมีบุคคลที่มีคุณธรรมที่ปรารถนาความก้าวหน้าของหน่วยงาน เชื่อว่าเป็นเพราะเหตุผลนี้ทำให้มนุษย์เราไม่สูญพันธ์ไปจากโลกนี้

ผศ.ดร.ไพฑูริย์ ภูริเวทย์

วันสอบนั้น นักศึกษาต่างทราบกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยตั้งแต่คิดว่ามหาวิทยาลัยจะอนุมัติให้ จึงอยากจะทำข้อสอบให้ดี เรื่องเอกสารที่ต้องใช้ในการสอบนั้น ต้องเตรียมให้พร้อม มิฉะนั้นจะไม่มีสิทธิ์เข้าสอบวิชานั้น ๆ และอีกอย่างคือ ขอให้นักศึกษาที่เข้าสอบพยายาม เข้าใจให้ชัดเจนว่า เพราะบางสิ่งไม่ได้สอบ เค้าเสียตังมากคะ”

อ่านต่อหน้า 5





## การลดราคาน้ำมันของโอเปคและผลกระทบ



สินค้าได้ก็ตามขึ้นแล้วลดราคาขาย ดังเช่นน้ำมัน มีแต่ขึ้น  
ลูกเดียวเพียงจะลดลงเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ตั้งกลุ่มโอเปค มา 23 ปี  
(2526-2503 = 23 ปี) เป็นเรื่องที่เราควรเอาใจใส่และศึกษาถึง

### ความเดิม

โอเปคได้ขึ้นราคาน้ำมันตลอดมา และขึ้นอย่างรุนแรงที่สุดใน  
ปี 2516 เมื่อ 10 ปีมาแล้ว เป็นผลให้น้ำมันราคาแพง กระทบถึง  
สินค้าอื่นแพงตามขึ้นไป หรือที่เรียกว่าเงินเฟ้อ ผลดีที่แก่ประเทศ  
ผู้ผลิตและผู้ขายคือกลุ่มโอเปค ผลเสียแก่ผู้ซื้อหรือผู้ใช้ ต้องจ่าย  
เงินมาก ไทยถึงกับกล่าวว่า ขาดข้าวไปต่างประเทศทั้งหมดยังไม่  
พอค่าน้ำมัน ต้องนำรายการอื่นมาใช้ด้วย ผลกระทบด้านการเมือง  
คนงาน ข้าราชการ ขอดำรงเพิ่ม จนถึงกับรัฐบาลฐานะคลอน  
แคลนลาออกไป สาเหตุเพราะโอเปครวมหัวผูกขาดที่เรียก คาเทล  
เพื่อใช้น้ำมันเป็นอาวุธต่อรองกับประเทศตะวันตกและกับประเทศ  
อิสราเอล ซึ่งไม่ลงรอยกับประเทศอาหรับ ในระยะนั้นประเทศ  
ต่าง ๆ ยังใช้น้ำมันมากจนถึงขาดแคลน ขายได้สูงสุดถึงวันละ 32  
ล้านบาร์เรลในปี 2522 ประเทศผู้ซื้อจึงร้องอ้อนขอซื้อแม้ราคาจะแพง  
น้ำมันเท่ากับเป็นหยดทองคำก็แล้ว การซื้อก็ต้องซื้อด้วยดอลลาร์  
สรอ. หรือทองคำเท่านั้น ประเทศกลุ่มโอเปคจึงร่ำวรมหาศาล  
มีทองคำและดอลลาร์มากมายฝากไว้กับธนาคารในต่างประเทศด้วย  
จึงนำมาพัฒนาประเทศด้วยก่อสร้างสิ่งมูลฐานทางเศรษฐกิจ สร้าง  
งานให้คนงานจากต่างประเทศเข้าไปรับเหมารวมและไปทำงานด้วยค่า  
แรงแพง ๆ จนเรียกว่าไปขุดทอง คนไทยได้ไปทำงานที่นั่นเป็น  
แสนคน นำเงินเข้าประเทศปีละหลายหมื่นล้านบาท แก้ปัญหา  
การว่างงานที่อเมริกาตอนทหารและสร้างเขื่อนเสร็จไปได้

ผลกระทบในระยะยาวแก่ประเทศผู้ใช้คือมีการเคลื่อนไหว  
เพื่อค้นหาสิ่งทดแทนน้ำมันในรูปแบบต่าง ๆ เช่น แอลกอฮอล์, พลัง  
แสงอาทิตย์, ดินน้ำมัน, พลังนิวเคลียร์ เป็นต้น มีการสำรวจค้น  
หาน้ำมันและแก๊สธรรมชาติ ตลอดจนถ่านหิน ได้พบในหลาย  
ประเทศ เช่นไทยพบแก๊สธรรมชาติในอ่าวไทย และน้ำมันที่ลาน  
กระบือ จังหวัดกำแพงเพชร รวมทั้งถ่านลิกไนท์ มีการประหยัด  
น้ำมันด้วยวิธีต่าง ๆ เช่น ในจีนประชาชนมีรถยนต์และจักรยานยนต์  
ไม่ได้ ให้ประชาชนประหยัดการใช้ น้ำมัน จึงกำหนดราคาเบนซิน  
สูงเป็นพิเศษ และให้ปิดปั๊มน้ำมันในเวลากลางคืน เป็นผลให้ใช้  
น้ำมันลดลงมาก บัดนี้ถึงเวลาที่โอเปคต้องลดราคาน้ำมันบ้างละ

พอกกล่าวถึงกลุ่มโอเปค เชื่อว่าซินทูนจำนวนมาก แต่เพื่อ  
ให้เข้าใจทั่วไปขออธิบายดังนี้ OPEC ย่อมาจาก Organization  
of Petroleum Exporting Countries (OPEC) ประกอบด้วย  
ประเทศสมาชิกที่มีน้ำมัน 13 ประเทศ คือ ซาอุดีอาระเบีย,  
อิหร่าน, เวเนซุเอลา, อิรัก, อินเดียเซีย, สหรัฐอาหรับ  
เอมิเรต, ลิเบีย, คูเวต, อัลจีเรีย, กัตต้า, กาบอง, และอิเควดอร์  
รวมกันเพื่อผูกขาดขายน้ำมันเรียกคาเทล (cartel) เพื่อกำหนดราคา  
และแบ่งโควตาการผลิต แต่ยังมีประเทศที่มีน้ำมันไม่เข้าเป็นสมาชิก  
อยู่อีก เช่น อังกฤษ มีน้ำมันที่ทะเลเหนือ, นอร์เวย์, เม็กซิโก,  
รัสเซีย เป็นต้น

### โอเปคลดราคาแล้วเหลือเท่าไร

โอเปคได้ประชุมกันหลายวันที่กรุงลอนดอน ประเทศอังกฤษ

### รศ.อัมพร วิจิตรพันธ์

#### คณะเศรษฐศาสตร์

ในที่สุดได้ประกาศลดราคาน้ำมันดิบลงในวันที่ 15 มีนาคม 2526  
จากเดิมบาร์เรลละ 34 ดอลลาร์ สรอ. ลงเหลือ 29 ดอลลาร์ สรอ.  
หรือลดลง 5 ดอลลาร์ สรอ.ต่อบาร์เรล ลดลง 15% ของราคาเดิม  
ในขณะเดียวกันก็ได้กำหนดโควตาในการผลิตไว้วันละ 17.5 ล้าน  
บาร์เรลด้วย ทำให้จึงกำหนดโควตาเท่านี้ เมื่อพิจารณาปริมาณขาย  
ได้สูงสุดวันละ 32 ล้านบาร์เรล มาบัดนี้การขาดตกต่ำสุดถึง 14 ล้าน  
บาร์เรลต่อวัน โดยเฉลี่ยก็ตกประมาณ 17.5 ล้านบาร์เรลต่อวัน ส่วน  
แบ่งของปริมาณขายในตลาดโลกในปี 2524 เป็นของโอเปคครึ่งหนึ่ง  
บัดนี้ลดเหลือเพียง  $\frac{1}{3}$  เท่านั้น นี่แหละเป็นผลกระทบทำให้กลุ่มโอเปค  
ต้องลดราคาแล้ว

### เหตุที่โอเปคลดราคาน้ำมันดิบลง 15%

หากพิจารณาจากสาเหตุใหญ่ ๆ กล่าวได้ว่า เพราะ

1. มีการใช้น้ำมันน้อยลง เนื่องจากประชาชนของประเทศ  
ต่าง ๆ ประหยัดโดยสัญชาตญาณ เมื่อน้ำมันแพงก็หาทางใช้น้อย  
และรัฐบาลมีมาตรการต่าง ๆ ให้ประหยัด เช่น ไม่ให้ขายในเวลา  
กลางคืน
2. มีการค้นหาสิ่งทดแทนน้ำมัน จึงทำให้ใช้น้อยลง เช่น  
แอลกอฮอล์, ถ่านหิน, พลังแสงอาทิตย์, ดินน้ำมัน ฯลฯ
3. มีการสำรวจหาน้ำมันเพิ่มขึ้น และพบหลายแห่ง เช่น  
ไทยพบที่ลานกระบือ จังหวัดกำแพงเพชร และพบแก๊สธรรมชาติ  
ในอ่าวไทยจำนวนมาก สหรัฐอเมริกามีขอน้ำมันที่อลาสกาเพิ่มขึ้น  
จึงซื้อจากตะวันออกกลางน้อยลง น้ำมันสันตลาด นำมาขายใน  
ตลาดจร (spot market) ในราคาถูกกว่าที่โอเปคกำหนดมาก เช่น  
บาร์เรลละ 20-25 ดอลลาร์ สรอ. สำหรับตลาดที่แอมสเตอร์ดัม  
ประเทศเนเธอร์แลนด์ บาร์เรลละ 26.5 ดอลลาร์ สรอ.
4. ประเทศที่ไม่เป็นสมาชิกของโอเปค ขายน้ำมันราคาถูก  
กว่าของโอเปค เช่น อังกฤษ ขายบาร์เรลละ 30.5 ดอลลาร์ สรอ.  
ขณะที่โอเปคขายบาร์เรลละ 34 ดอลลาร์ สรอ. พอโอเปคประกาศ  
ขายลดราคาแล้วบาร์เรลละ 29 ดอลลาร์ สรอ. อังกฤษยังได้ประกาศ  
ลดราคาแล้วอีก และรัสเซียเช่นเดียวกัน เหลือเพียงบาร์เรลละ 28  
ดอลลาร์ สรอ. ประเทศเม็กซิโกก็ลดลงเท่าโอเปคคือบาร์เรลละ  
29 ดอลลาร์ สรอ. เป็นผลจึงให้โอเปคต้องปรับราคาให้ถูกลง จึง  
เกิดสงครามราคาน้ำมันแย่งกันลดลงเพื่อแย่งตลาด โอเปคขายได้  
ในตลาดโลกถึงต่ำสุดเพียง 14 ล้านบาร์เรลต่อวัน เป็นต้น

### ผลกระทบต่อประเทศต่าง ๆ ในการลดราคา น้ำมันดิบ

น้ำมันราคาถูกทางเศรษฐศาสตร์เรียกว่าเงินเฟ้อหรือราคาแพง  
มีผลกระทบในทางเสียแก่ประเทศผู้ผลิตและผู้ขาย ได้แก่ประเทศ  
กลุ่มโอเปค เพราะขายน้ำมันได้เงินน้อยลง อาจไม่พอใช้จ่ายใน  
โครงการพัฒนาต่าง ๆ ที่ดำเนินการอยู่ยังไม่แล้วเสร็จ ประเทศ  
เหล่านี้จึงนำทองออกขายบ้าง เป็นเหตุให้ทองคำราคาตกลง ส่วน  
ดอลลาร์ สรอ.ค่าสูงขึ้น ผู้รับน้ำมันมาขายไม่หมดต้องเก็บไว้เสียค่า  
ดอกเบี้ยหรือราคาลดลงตกก็จะต้องขาดทุน ประเทศอาหรับซึ่งเป็น  
ส่วนมากในโอเปคไม่มีรายได้จากทางอื่น ดินยังหัวสิ้นท่าเกษตร  
ไม่ได้ผลต้องซื้ออาหารปัจจัย 4 จากต่างประเทศ โรงงานอุตสาหกรรม  
มีอยู่น้อยผลิตสินค้าไม่พอใช้ในประเทศ ต้องปลงคนงานออกว่างงาน  
ทั้งหมดคนงานจากต่างประเทศด้วย

อินเดียเซียเป็นสมาชิกโอเปคประเทศหนึ่งที่ต้องขายลดราคาลง  
น้ำมันถือว่าน่ารายได้เข้าประเทศได้ 70% ของรายได้ทั้งหมด  
ได้มีการคำนวณว่าหากลดราคาแล้วจะขาดรายได้ไปปีละ 1,600 ล้าน  
ดอลลาร์ สรอ.

ประเทศที่ได้เปรียบคือประเทศผู้ซื้อ เช่น ไทย เพราะ  
ซื้อได้ถูกลง เป็นผลให้สินค้าที่ใช้น้ำมันราคาตกลงตาม เป็นทาง

ให้เศรษฐกิจของตนเฟื่องฟู เช่น

สหรัฐอเมริกา นักเศรษฐศาสตร์ได้ประมาณว่า หากน้ำมัน  
ลดราคาแล้วบาร์เรลละ 1 ดอลลาร์ สรอ. จะประหยัดได้ 1,800 ล้าน  
ดอลลาร์ต่อปี แต่จะเก็บภาษีได้ลดลง 800 ล้านดอลลาร์ สรอ.  
เป็นทางให้ผลิตสินค้าได้เพิ่ม, ดอกเบี้ยลด เป็นผลให้รายได้ประชาชาติ  
เพิ่ม 0.5%

บราซิล ซึ่งเป็นประเทศใช้น้ำมันเข้าวันละ 700,000 บาร์เรล  
จะประหยัดได้ 100 ล้านดอลลาร์ สรอ.ต่อปี ถ้าน้ำมันลดราคาแล้ว  
บาร์เรลละ 4 ดอลลาร์ สรอ.

อย่างไรก็ตามปัญหาที่ประเทศผู้ผลิตมีในระยะสั้น ถ้า  
ระยะยาวต่อไปจะปรับตัวเป็นผลิตขึ้นเอง เป็นทางให้ใช้น้ำมันเพื่อ  
คิดค้นเทคโนโลยีใหม่ ขึ้นเป็นประโยชน์แก่มนุษยชาติได้ ขอให้  
ราคาถูกไว้ก็แล้วกัน

### ผลกระทบต่อประเทศไทย

ประเทศไทยเป็นประเทศผู้ซื้อและใช้น้ำมัน จึงกระทบใน  
ทางดีมากกว่าเสีย เพราะได้ใช้น้ำมันราคาถูก แต่ก็มีความห่วง  
เป็นทางให้คนไทยไม่ประหยัด จะมีรถยนต์เพิ่มและติดมากขึ้น การ  
ใช้พลังงานทดแทนจะน้อยลง ผู้ขายหรือส่งน้ำมันเข้าเรือยังไม่ถึง  
หรือยังเก็บสต็อกไว้ขายออกไม่หมด จะขาดทุนในส่วนนั้นเป็นเรื่อง  
ที่เป็นได้ แต่รัฐบาลก็จะหาทางแก้ สำหรับคนงานไทยที่ไปทำงาน  
ในประเทศอาหรับจำนวนมาก อาจต้องว่างงานลงบางส่วน รัฐบาล  
จะต้องหาทางช่วยเหลือซึ่งคณะกรรมการเรื่องน้ำมันได้คำนึงถึงเรื่อง  
เหล่านี้จึงได้วางหลักเกณฑ์การลดราคาน้ำมันไว้ดังนี้

- 1) ลดราคาน้ำมันให้ทุกประเภท
- 2) ราคาใหม่ที่ถูกลงต้องสนับสนุนการขยายตัวทางเศรษฐกิจ  
และเป็นทางประหยัดการใช้ น้ำมันอย่าให้เกิดสินค้าราคาแพงหรือเงิน  
เฟ้อ
- 3) ยังต้องส่งเสริมให้มีการสำรวจหาน้ำมันและพลังงานทด  
แทนน้ำมันต่อไป อย่าวให้เกิดข้อใจ
- 4) รายได้ของรัฐจะต้องไม่ถูกกระทบกระเทือนภาษีน้ำมัน  
สูงพอสมควร เพื่อไม่ให้เศรษฐกิจตกต่ำ
- 5) การเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมันจะต้องไม่เลวลง ซึ่งขณะ  
นี้คิดลยอยู่ 2,700 ล้านบาท
- 6) โครงสร้างราคาน้ำมันเบนซิน, ดีเซล, น้ำมันก๊าด, แก๊ส  
เมื่อปรับราคาต้องให้มีสัดส่วนเหมาะสม
- 7) ผู้ที่มีน้ำมันตกค้างหรือสต็อกไว้ ควรมีการให้ค่าทดแทน  
ตามสมควร อย่าให้ถึงขาดทุนล้มละลาย

การเก็บเงินเข้ากองทุนน้ำมัน เพื่อรักษาระดับราคาขายปลีก  
น้ำมัน โดยวิธีเรียกเก็บเงินจากราคาน้ำมันบางประเภทที่เป็นอยู่ขณะ  
นี้เก็บจากเบนซินมาลดหย่อนแก่น้ำมันดีเซล, น้ำมันก๊าด และแก๊ส

เมื่อคูโครงสร้างน้ำมันแล้ว ขณะนี้เก็บภาษีและเงินเข้ากอง  
ทุนน้ำมันจากเบนซินสูง เพื่อนำไปชดเชยราคาน้ำมันดีเซล, น้ำมัน  
ก๊าด, และแก๊ส ซึ่งขาดทุนอยู่ เป็นเหตุให้กองทุนมีหนี้สิน  
ประมาณ 2,700 ล้านบาท

มีผู้เสนอให้ลดราคาเบนซินเพื่อให้เกิดความเป็นธรรม เพราะ  
ราคาแพงผิดปกติส่วนใหญ่ใช้ในการขนส่ง เพื่อค้าโดยสารและค่า  
บรรทุกสินค้าลดลง

ดีเซล เพื่อช่วยเหลือชาวประมงและการเกษตร เพราะน้ำมัน  
ชนิดนี้ใช้กับเรือและเครื่องมือการเกษตรมาก

น้ำมันดีเซล เพื่อกระตุ้นอุตสาหกรรมเพราะโรงงานอุตสาหกรรม  
ใช้มากที่สุด เพราะผลผลิตมันจะได้อัตราส่วน

อาจลดน้ำมันทั้ง 3 ชนิดลงตามอัตราส่วน 6 : 8 : 10  
หรืออย่างอื่นเท่าที่เห็นสมควร หากจะลดลงทุกชนิด รวมทั้งน้ำมัน  
ก๊าดและแก๊สตามที่คณะกรรมการมีความเห็น นั้นเป็นเรื่องการเมือง  
เพื่อเอาใจทุกฝ่าย ถ้าลดราคาแก๊ส รถยนต์จะเปลี่ยนเป็นใช้แก๊สมาก  
ขึ้น ซึ่งขณะนี้เพิ่มมากอยู่แล้ว

มีผู้ประมาณว่าเมื่อโอเปคลดราคาให้บาร์เรลละ 5 ดอลลาร์  
สรอ.แล้ว เป็นผลให้ไทยลดเงินค่าซื้อน้ำมันลงได้เดือนละ 224  
ล้านบาท และได้เงินเข้ากองทุนน้ำมันเดือนละ 200 ล้านบาท อัน  
เป็นตัวเลขที่แน่นอนและเป็นผลดีทั้งนั้น ในระยะยาวเศรษฐกิจของ  
ไทยจะเฟื่องฟูขึ้น 1 ครั้ง มีเงินเฟ้อขึ้น ๓ ครั้ง รัฐบาลกำลังพิจารณา  
ลดราคาน้ำมันให้แก่ผู้ใช้



# แล้วเราจะเชื่อนักเศรษฐศาสตร์ดีหรือ?

สุนทร ราชวงศ์ถึก

คณะเศรษฐศาสตร์ มธ.

## 1. คำนำ

สถาบันการศึกษาชั้นสูงที่ผลิตบัณฑิตเศรษฐศาสตร์ปัจจุบันได้วิพากษ์วิจารณ์อย่างกว้างขวางว่า จะผลิตบัณฑิตเศรษฐศาสตร์อย่างไร จึงจะเป็นที่พึงปรารถนาของสังคม เศรษฐศาสตร์บัณฑิตเป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานหรือไม่ บัณฑิตเศรษฐศาสตร์มีมากเกินความต้องการของตลาดแรงงานจริงหรือ หลักสูตรการศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์ที่เป็นอยู่ควรจะมีการแก้ไขปรับปรุงหรือไม่อย่างไร การศึกษาเศรษฐศาสตร์ควรจะเป็นการศึกษาทฤษฎีเศรษฐศาสตร์บริสุทธิ์ (positive economics) หรือเป็นการศึกษาเศรษฐศาสตร์ประยุกต์โดยการคำนึงถึงปัญหาความตึงเครียดของสังคมเป็นหลัก (normative economics)

บทความเรื่องนี้ จะไม่ตอบปัญหาดังกล่าว แต่จะชี้ให้เห็นว่าที่นักเศรษฐกร นักวิชาการเศรษฐศาสตร์และครูสอนเศรษฐศาสตร์ ที่เรียกตัวเองว่า "นักเศรษฐศาสตร์" เคยย้อนกลับมาดูตัวเองบ้างหรือไม่ เคยดูตัวเอง บอกรู้ตัวได้จริงอย่างที่ปากพูดมั๊ย แต่ที่เห็น ๆ กันอยู่มีแต่นักเศรษฐศาสตร์ที่มองไม่เห็นแม้แต่เงาตัวเอง แล้วเราจะเชื่อนักเศรษฐศาสตร์ดีหรือ?

## 2. นักเศรษฐศาสตร์ที่ไม่พึงปรารถนา

ท่านที่อ่านคำนำแล้วอย่าเพิ่งด่วนตัดสินใจไปว่า นักเศรษฐศาสตร์เป็นพวกที่เชื่อถือไม่ได้ เป็นพวกกะล่อนเสียทั้งหมด มีนักเศรษฐศาสตร์บางคนเท่านั้นที่มีพฤติกรรมเช่นนี้จริง และที่เราต้องใช้เวลาในการตัดสินใจว่าเชื่อถือไม่เชื่อดี โดยเฉพาะนักเศรษฐศาสตร์ที่ผลึกภาวะไปข้างหน้าหรือผลึกภาวะไปให้บัณฑิตเศรษฐศาสตร์เป็นแพะรับปาดแล้วก็เพื่อเจ้าแต่เรื่อง "บัณฑิตเศรษฐศาสตร์ที่พึงปรารถนาของสังคม" อยู่รึไป แต่ไม่ยอมหันกลับมาถามตัวเองว่าเป็น "นักเศรษฐศาสตร์ที่พึงปรารถนาของสังคม" หรือไม่ แต่ก็แปลกที่นักเศรษฐศาสตร์ที่มีลักษณะดังกล่าวเป็นบุคคลที่มีเก้าอี้ มีตำแหน่งแล้วต่อสู้เพื่อสิ่งนี้อย่างหัวชนฝา ไร้ยางอาย ขาววิชาการ (ที่รู้บ้างไม่รู้บ้าง) เพื่อความยิ่งใหญ่ของตัวเอง นักเศรษฐศาสตร์พวกนี้มีเยอะ แผ่ตัวอยู่ทุกหนทุกแห่ง ในคณะรัฐมนตรี แม้แต่ในรั้วมหาวิทยาลัยก็มี

ปัญหาว่าทำไมนักเศรษฐศาสตร์พวกนี้จึงมีบทบาทในวงสังคม คำตอบอาจจะตอบยากสักหน่อย แต่ก็พอแยกแยะได้ว่า

ประการแรก : นักเศรษฐศาสตร์พวกนี้เป็นพวกประจบสอพลอ

ประการที่สอง : เป็นพวกโอ้อวดตัวเอง เพราะคิดว่าเมื่อตัวเองพูดออกไปชาวบ้านไม่เข้าใจ

ประการที่สาม : คนบ้าที่มีอำนาจมักจะเชื่อนักเศรษฐศาสตร์ที่หมดสมัยแล้ว (defunct economists)

เหตุผลที่ตอบมานี้แฝงอยู่บนความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ผู้ยิ่งใหญ่ที่สร้างทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ขึ้นมาโดยไม่ทำให้สังคมเศรษฐกิจของโลกทั้งหมดเปลี่ยนไปเป็นสังคมเศรษฐกิจแบบคอมมิวนิสต์ ท่านผู้นั้นคือ John Maynard Keynes กล่าวไว้ในหนังสือ The General Theory (หน้า 383) ว่า "ความคิดของนักเศรษฐศาสตร์ไม่ว่าจะถูกหรือจะผิดมีอิทธิพลเกินกว่าจะเข้าใจได้อย่างธรรมดา ๆ... นักปฏิบัติที่เชื่อมั่นในตัวตัวเองว่า หลุดพ้นจากอิทธิพลของนักวิชาการ มักจะเป็นทาสของนักเศรษฐศาสตร์ที่หมดสมัยไปแล้ว

คนบ้าที่มีอำนาจมักจะตอบสนองต่อคัมภีร์ความบ้าของตัวเองโดยการรับฟังนักวิชาการที่ขีดเขียนผลงานแล้ว ๆ เมื่อหลายปีมาแล้ว (...the idea of economists..... both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood .... Practical men, who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influences, are usually the slaves of some defunct economists. Madmen

in authority, who hear voices in the air, are distilling their frenzy from some academic scribbler of a few years back.)" นอกจากนี้นักเศรษฐศาสตร์อีกท่านหนึ่งชื่อ Alexander Gray กล่าวไว้ในหนังสือ The development of Economic Doctrine (หน้า 370) ว่า "ในระยะหัวเลี้ยวหัวต่อเช่นปัจจุบัน หูเรากำลังจะเต็มไปด้วยเสียงกระซิบของบุคคลที่ตายไปแล้ว ( and in periods of transition like the present, our ears are full of the whisperings of dead men)"

ถึงตอนนี้ ผู้อ่านก็คงจะตอบตัวเองได้ว่านักเศรษฐศาสตร์พวกไหนที่เชื่อถือได้ นักเศรษฐศาสตร์พวกไหนที่เชื่อถือไม่ได้ ถ้ายังตัดสินใจไม่ได้จะขอขยายความว่า นักเศรษฐศาสตร์ที่เชื่อถือไม่ได้ก็คือ พวกที่ทำตัวเป็นหัวหมกซึ่งก็คือพวกที่อวดรู้ อวดฉลาดในสังคมแคบ ๆ พวกประจบสอพลอนักการเมือง พวกแสวงหาเก้าอี้ และตำแหน่ง พกพาวิชาการเพื่อความยิ่งใหญ่ของตัวเอง นักเศรษฐศาสตร์พวกนี้ในแวดวงวิชาการเขาไม่ยอมรับกัน เพราะเป็นพวกมีความคิดหยาบ ผลงานหยาบและเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ไม่พึงปรารถนาของสังคม

## 3. นักเศรษฐศาสตร์ที่พึงปรารถนา

นักเศรษฐศาสตร์ที่พึงปรารถนาของสังคมไม่จำเป็นว่า จะเป็นผู้มีแนวความคิดที่เห็นว่า การศึกษาเศรษฐศาสตร์ควรจะเป็นเน้นหนักทฤษฎีเศรษฐศาสตร์ (positive economics) หรือเป็นพวกที่เห็นว่าการศึกษาเศรษฐศาสตร์ควรจะเป็นแบบประยุกต์ โดยคำนึงถึงปัญหาความต้องการของสังคมเป็นหลัก (normative economics) เพราะทั้งสองฝ่ายต่างก็มีจุดยืนที่แน่นอน มีความคิดอุดมการณ์อิสระ และนักเศรษฐศาสตร์สองกลุ่มนี้ก็เสนอปัญหาแก้ปัญหามาโดยตรงไปตรงมา ไม่มีความประสงค์ซึ่งลาภ ยศ ตำแหน่ง และก็ไม่ได้แผ่รังสีนักการเมืองในคราวนักวิชาการ

นักเศรษฐศาสตร์ที่พึงปรารถนาของสังคมยังมีอยู่เป็นจำนวนมาก และก็มากกว่านักเศรษฐศาสตร์ที่ไม่พึงปรารถนา แต่นักเศรษฐศาสตร์กลุ่มแรกมักจะไม่มีเก้าอี้ ไม่มีตำแหน่ง ไม่ได้แสวงหาความยิ่งใหญ่ แต่ก็ใช่นักเศรษฐศาสตร์ที่ผลงานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับกันทั่วไป กล่าวโดยสรุป นักเศรษฐศาสตร์ที่พึงปรารถนาจะมีลักษณะ

ประการแรก : ผลงานต้องละเอียด ปราณีดี และเป็นที่ยอมรับของสังคม

ประการที่สอง : ไม่เป็นผู้แสวงหาเก้าอี้ ตำแหน่ง

ประการที่สาม : ไม่พูดโอ้อวดและหลอกลวงชาวบ้าน

ประการที่สี่ : ไม่แผ่รังสีนักการเมืองในคราวนักวิชาการ

ประการที่ห้า : เป็นผู้ไม่ผลึกภาวะไปให้ผู้อื่น

ประการที่หก : เป็นนักเศรษฐศาสตร์ร่วมสมัย (modern economists)

ท่านผู้อ่านอาจจะสงสัยว่าวัตถุประสงค์ของบทความนี้คืออะไร ก็เพียงแต่จะชี้ให้เห็นว่าสังคมไทยปัจจุบันอยู่ในช่วงของการต่อสู้ระหว่างปัญญาคุณธรรม (merit intellectual) และปัญญาไร้คุณธรรม (demerit intellectual) ซึ่งสองสิ่งนี้ไม่ว่าฝ่ายใดจะแพ้หรือชนะ เพราะสังคมที่วัดดีไม่จำเป็นว่าฝ่ายคุณธรรมจะเป็นฝ่ายชนะเสมอไป เพราะเขาขาดซึ่งอำนาจ แนวนวาม และการไม่รู้จักในคุณธรรมของตัวเอง คือมีข้อจำกัดในตัวเอง (constraint) มากเกินไป ท่านผู้อ่านจะตัดสินใจได้อย่างไรว่า ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายปัญญาคุณธรรม ฝ่ายไหนเป็นฝ่ายปัญญาไร้คุณธรรม ก็ติดตามผลงานของทั้งสองกลุ่ม หาข้อมูล ทำตัวใกล้ชิดกับเขา ผู้เขียนเชื่อมั่นว่าทุกท่านสามารถใช้วิจารณญาณได้ถูกต้อง

## 4. สรุป

การเป็นนักเศรษฐศาสตร์มิใช่เรื่องยาก ใคร ๆ ก็สามารถเป็นนักเศรษฐศาสตร์ได้ ไม่จำเป็นว่าจะต้องศึกษาวิชาเศรษฐศาสตร์มาก่อน แต่การจะเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่พึงปรารถนาของสังคมนั้นเป็นเรื่องยาก เพราะต้องอดทนและต้องใช้เวลา มิใช่หนังเรื่องบินข้ามทวีป ข้ามน้ำ ข้ามทะเล สี่ห้าเที่ยวได้ดอกเตอร์เศรษฐศาสตร์กลับมาแล้วบอกชาวบ้านว่า ตัวเองเป็นนักเศรษฐศาสตร์ แต่น่าเสียดายเขาเป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่คนไม่ยอมรับ เป็นนักเศรษฐศาสตร์ที่ไม่พึงปรารถนาของสังคม แล้วเราก็ตัดสินใจแล้วว่าจะไปเชื่อนักเศรษฐศาสตร์ที่หมดสมัย (defunct economists)

## ข่าวกระบวนวิชา

ED 381

ชื่อวิชา พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ (Teaching Behavior in Geog. 1)

ขอบเขตของเนื้อหา

1. ความหมาย ความสำคัญและคุณค่าของวิชาภูมิศาสตร์
2. พื้นฐานทางจิตวิทยาที่เกี่ยวข้องกับการสอนภูมิศาสตร์
3. หลักสูตรภูมิศาสตร์ และการวิเคราะห์หลักสูตรภูมิศาสตร์
4. แบบเรียนภูมิศาสตร์และการวิเคราะห์แบบเรียน
5. การพิจารณาศึกษาเนื้อหาตามหลักสูตร เพื่อความสามารถนำไปใช้สอนได้อย่างแม่นยำ
6. วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรมของวิชาภูมิศาสตร์
7. หลักเกณฑ์ในการเรียนการสอนวิชาภูมิศาสตร์
8. ทักษะการสอน
9. การสังเกตการสอน
10. คุณลักษณะของครูที่ดี

ตำราเรียน ตำราเลขที่ 24335 พฤติกรรมการสอนวิชาภูมิศาสตร์ 1 โดย รศ.ทวี ทองสว่าง และตำราอื่น ๆ ที่อ้างอิงไว้ในหนังสือ

ลักษณะข้อสอบ แบบอัตนัย 10 ข้อ

การวัดผล

- ปฏิบัติการสอนหน้าชั้น (10%)
- เลือกทำโครงการสอน 1 ชิ้น พร้อมบันทึกการสอน 2 ชั่วโมง (10%)
- ทำอุปกรณ์การสอนวิชาภูมิศาสตร์ 1 ชุด (10%)
- วิเคราะห์หนังสือแบบเรียน 1 ชิ้น (10%)
- สอบไล่ปลายภาค (60%)

รศ.ทวี ทองสว่าง

## น่านาคัทสนะ ต่อจากหน้า 3

### ม.ล.สุวิทย์ สุริยงค์

นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ปีที่ 2

"ตั้งแต่ลงทะเบียนเรียนก็มามหาวิทยาลัยเฉพาะช่วงสอบเท่านั้น เคยมีปัญหาครั้งหนึ่งตอนสอบวันแรก ลืมเอาบัตรนักศึกษาไป

เพราะเพิ่งกลับจากต่างจังหวัด แล้วรีบมาสอบตอนเช้า เลยทำห้ไม่มีสิทธิ์สอบ ขอความกรุณาจากท่านอาจารย์แต่ก็ไม่ได้ รู้สึกน้อยใจเพียงแต่เสียใจเหมือนกัน ที่กลับจากทำงานแล้วรีบมาสอบ แต่ก็ต้องยอมรับในกฎระเบียบของมหาวิทยาลัยค่ะ"

### เกรียงศักดิ์ สุขเกื้อ

นักศึกษาคณะเศรษฐศาสตร์ ปี 1

"ผมไม่เคยทำผิดระเบียบของมหาวิทยาลัย ไม่ว่าจะเป็นการแต่งกาย ระเบียบเข้าห้องสอบ การลืมบัตร, ใบเสร็จรับเงิน เพราะเตรียมตัวก่อนเสมอ การที่มีนักศึกษาบางคนทำผิดระเบียบแล้วโดนลงโทษก็คิดว่ากันไปตามกฎระเบียบอยู่แล้ว"

"เรื่องทุจริต ยอมรับว่าเคยคิดบ้างครั้งที่ดูหนังสือไม่ทัน แต่พอมานึกตอนที่เข้าไปนั่งก็ไม่ใช่สุขอยู่ในห้องสอบเพราะมัวแต่ระแวงระวังว่าจะโดนจับได้จนไม่มีสมาธิในการสอบ ซึ่งมันไม่คุ้มเลยครับ ผู้เข้าไปสอบด้วยความสามารถของเราเองเท่าที่ทำได้ดีกว่า พอวันที่สอบจะภาวนาว่าอย่าโดนที่ติด GB 1, 2 เลย เคยไปสอบที่รับข้อเท็จจริง ไม่มีส่วนในการสอบเลย ที่จริงก็มีดีเหมือนกันถ้าใครไปได้อะไรครับ"





# ข่าวกระบวนวิชาบรรยายสรุป

ม.ร.0601.033.0332/2526.12.47[006-008]

## GE 241

การอ่านแผนที่และรูปถ่าย

ตำราและคู่มือวิชา GE 241 ซึ่งครอบคลุมแต่ส่วนที่เกี่ยวกับภาพถ่ายทางอากาศ กำลังอยู่ในระหว่างการจัดทำ ซึ่งคาดว่าจะเสร็จประมาณปลายภาค 2/2525 นี้

หนังสืออ่านประกอบ

1. การอ่านแผนที่ ของ พ.ท.พินิจ อารวกุล (หนังสือจองในหอสมุดกลาง มร.)

2. แผนที่และการแปลความหมายจากแผนที่ ของ อภิศักดิ์ โสมจันทร์

3. การอ่านแผนที่ของภาคภูมิศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เนื้อหาวิชา

1. ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านแผนที่ ซึ่งรวมถึงความหมายของแผนที่ เส้นขนาน เส้นเมริเดียน เส้นโครงแผนที่ องค์ประกอบของแผนที่ มาตราส่วน ทิศทาง การหาตำบลในแผนที่ ความสูงและทรวดทรง และการใช้แผนที่

2. ความเข้าใจเกี่ยวกับการอ่านภาพถ่ายทางอากาศ ซึ่งประกอบด้วยหัวข้อต่าง ๆ ดังนี้

1. ความหมายของคำว่า "Remote Sensing"; "Aerial Photograph หรือ Air Photo Reading และ Interpretation

2. ช่วงคลื่นต่าง ๆ และคุณสมบัติของการสะท้อนแสงของวัตถุต่าง ๆ บนพื้นผิวโลก

3. หลักและขั้นตอนการถ่ายภาพทางอากาศ และส่วนประกอบของกล้อง

4. ประเภทต่าง ๆ ของภาพถ่ายทางอากาศ และข้อมูลต่าง ๆ ที่ปรากฏบนภาพและขอบภาพ

5. คำศัพท์ต่าง ๆ เช่น overlap, andlap, sidelap, principal point, fiducial หรือ collimating point, และ conjugated principal point เป็นต้น รวมทั้งคำศัพท์ทางโฟโตแกรมมา

เช่น nadir point, isocenter, tilt displacement, relief displacement.

6. หลักการอ่านและแปลภาพถ่ายทางอากาศและเครื่องมือที่ใช้

7. การใช้ประโยชน์ของภาพถ่ายทางอากาศในสาขาวิชาต่าง ๆ

8. การคำนวณหามาตราส่วน การวางแผนการบิน

การวัดผล ข้อสอบปรนัย 120 ข้อ (เป็นส่วนเกี่ยวกับแผนที่ 70 ข้อ เกี่ยวกับภาพถ่ายทางอากาศ 50 ข้อ)

ข้อแนะนำอื่น ๆ

1. เกี่ยวกับภาพถ่ายทางอากาศ นักศึกษาสามารถติดต่อกับฝ่ายวัสดุไม้ตีพิมพ์ หอสมุดกลางได้ เพื่อขอยืมหรือเช่ามีค่าบรรยายประกอบ

2. เนื้อหาสาระสำคัญ ถัดตามการบรรยายในชั้นเป็นหลัก นักศึกษาจึงควรเข้าฟังการบรรยายอย่างสม่ำเสมอ ซึ่งหากกระทำไม่ได้ ควรปรึกษอาจารย์ผู้สอนเสียแต่ต้นเทอม

3. หาหนังสืออ่านประกอบต่าง ๆ ซึ่งเกี่ยวกับการอ่านแผนที่ และการอ่านภาพถ่ายทางอากาศตามหัวข้อ เนื้อหาวิชาดังกล่าวข้างต้น

อ.วินิตา เฝ้านาค

## LA 306

ป.พ.พ.ว่าด้วยครอบครัว

ตำรา คำอธิบาย ป.พ.พ.ว่าด้วยครอบครัวของ ศ.โชค จารุจินดา คำอธิบาย ป.พ.พ.ว่าด้วยครอบครัวของ อ.ประสพสุข บุญเดช

เนื้อหาวิชา ให้ศึกษาทำความเข้าใจในเรื่อง

1. การหมั้น (มาตรา 1435-มาตรา 1447) ซึ่งประกอบด้วย ลักษณะของสัญญาหมั้น เงื่อนไขการหมั้น ผลของสัญญาหมั้น คู่สัญญาหมั้น ความสิ้นสุดของสัญญาหมั้น สิทธิเรียกร้องค่าทดแทนและอายุความ

2. การสมรส (มาตรา 1448-มาตรา 1460) ศึกษาถึงเงื่อนไขการสมรส และผลของการสมรสที่ฝ่าฝืนเงื่อนไขในกรณีต่าง ๆ

3. ความสัมพันธ์ระหว่างสามีภรรยา (มาตรา 1461-มาตรา 1464)

4. ทรัพย์สินระหว่างสามีภรรยา (มาตรา 1465-มาตรา 1480) ศึกษาถึงสัญญาก่อนสมรส สัญญาระหว่างสมรส ประเภทของทรัพย์สิน และการจัดการสินสมรส

ส่วนที่ไม่ใช้ในการสอบภาค 2 ปีการศึกษา 2525

1. พ.ร.บ.ให้ใช้ ป.พ.พ. บรรพ 5 ว่าด้วยครอบครัว  
2. สินสอด

การวัดผล ข้อสอบอัตนัยสั้น 4 ข้อ ใช้เวลา 2.30 ชั่วโมง

## LA 103

ชื่อวิชา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ก.ม.ทั่วไป  
ตำรา ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับ ก.ม.ทั่วไป รศ.ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์ และคณะ

เนื้อหา ภาค 1

- ที่มาของ ก.ม.
- กฎเกณฑ์ของ ก.ม.
- ลักษณะของ ก.ม.
- สิ่งที

ภาค 2

- ประเภทของก.ม. (ดูเฉพาะหลัก)
- การจัดทำก.ม.ตามลักษณะอักษร
- การตีความ การอุทธรณ์ว่าง การยกเลิกก.ม.

ภาค 3

- บทที่ 1, 2, 3, 5 (ดูเฉพาะหลัก)

ภาค 4 ดูก.ม.ที่สำคัญและระบบการพิจารณาคดีในศาล

วันเวลาสอบ 25 มีนาคม 2526, 9.00-11.30 น.  
ข้อสอบ ปรนัย 120 ข้อ / รศ.ดร.ธีระ ศรีธรรมรักษ์

## LA 303

พระธรรมบัญญัติธรรม

ตำรา พระธรรมบัญญัติธรรม โดย รศ.สุขสมัย บุญเรือง  
เนื้อหาวิชา ศึกษาถึงประวัติศาลยุติธรรม ศาลยุติธรรมในปัจจุบัน คณะกรรมการตุลาการ การแบ่งชั้นและประเภทของศาล

ยุติธรรม ศาลเคลื่อนที่หรือศาลชั่วคราว หัวหน้าราชการในศาลต่าง ๆ ทั้งศาลชั้นต้นและศาลสูง อำนาจและหน้าที่ของหัวหน้าราชการศาล อธิบดีผู้พิพากษภาค อำนาจและหน้าที่ของอธิบดีผู้พิพากษภาค เขตอำนาจและอำนาจของศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์และศาลฎีกา คดีแพ่งและคดีอาญาเกิตนอกราชอาณาจักร ศาลคดีเด็กและเยาวชน ศาลแรงงาน องค์คณะผู้พิพากษา องค์คณะผู้พิพากษาในศาลชั้นต้น ศาลอุทธรณ์ ศาลฎีกา

การวัดผล สอบวันที่ 27 มีนาคม 2526 เวลา 16.00-18.00 ข้อสอบอัตนัยทั้ง 3 ข้อ ทุกข้อเป็นอุทาหรณ์ทั้งหมด

ข้อเสนอนะ นักศึกษาต้องตอบคำถามทุกคำถาม ต้องมีหลักกฎหมายประกอบคำตอบทุกข้อ

รศ.สุขสมัย บุญเรือง

## MB 203

การเงินธุรกิจ

ตำรา การเงินธุรกิจ โดย อรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยา และ กุลมา เวชรบูล หมายเลขการพิมพ์ 25452

เนื้อหาวิชา ศึกษาถึงการจัดการทางการเงินเริ่มตั้งแต่การจัดหาเงินจากแหล่งต่าง ๆ การนำเงินไปลงทุนในสินทรัพย์ และการตัดสินใจในนโยบายเงินปันผล ในการจัดการมีเครื่องมือเฉพาะ

สำหรับแต่ละกรณีแล้ว ยังมีเครื่องมือสำหรับการประเมินผลคือ การวิเคราะห์อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์งบกระแสเงินทุน และการวิเคราะห์การใช้สินทรัพย์และเงินทุนซึ่งเกิดต้นทุนคงที่

การวัดผล ข้อสอบปรนัย 70 ข้อ, เวลาสอบ 2 1/2 ชม. ข้อแนะนำอื่น ๆ

1. เข้าฟังการบรรยายทุกครั้ง

2. ฝึกฝนทำแบบฝึกหัดด้วยตนเอง โดยใช้โจทย์แบบฝึกหัด การเงินธุรกิจที่มีขายที่ฝ่ายตำรา พร้อมทั้งหาโจทย์เพิ่มเติมเท่าที่จะหาได้

3. ตรวจสอบแบบฝึกหัดจากข้อโม่งตัว และจากหนังสือเฉลยแบบฝึกหัด

4. อ่านตำราโดยละเอียดทั้งก่อนและหลังการบรรยาย และพยายามทำความเข้าใจให้ดีที่สุด

5. ในกรณีที่ปัญหาให้ไปหาอาจารย์ผู้สอนได้  
รศ.อรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยา

## EN 201

ภาษาอังกฤษมูลฐาน 3

ตำรา ภาษาอังกฤษมูลฐาน 3 โดย รศ.ประพันธ์ ภักษา และคณะ

ขอบข่ายกระบวนวิชา

ในภาค 2/2525 นี้ เว้นไม่เรียน units ที่ 4, 8, 11 และ 16 ดังนั้นจะไม่ออกข้อสอบที่เกี่ยวข้องกับ 4 units นี้

ข้อแนะนำในการดูตำราและเตรียมตัวสอบ

วัตถุประสงค์ของการเรียนวิชานี้ เพื่อให้ให้นักศึกษาสามารถอ่านข้อเขียนที่เป็นภาษาอังกฤษเข้าใจ แม้จะเป็นสิ่งที่ไม่เคยอ่านมาก่อนเลยก็ตาม

วิธีการอ่านให้อ่านข้อความทั้งหมดหนึ่งเรื่องก่อน แล้วพยายามจับประเด็นคือหา main idea ของข้อความนั้นให้ได้

คืออะไรแล้วจึงอ่านอีกเกี่ยวข้องเพื่อจับใจความไปที่ละ paragraph ทีละประโยค ในการอ่านประโยคนั้นให้ดูว่าประธานและกริยาอยู่ที่ไหน

นั่นคือหาให้ได้ว่าใคร ทำอะไร ในประโยคนั้นเสียก่อน แล้วจึงค่อยพิจารณารายละเอียด ทีไหน อย่างไร เมื่อไร ฯลฯ ภายหลัง ถ้าไม่รู้ศัพท์ก็ลองหาจากเนื้อเรื่องหรือข้อความใกล้เคียง ทั้งนี้

นักศึกษาควรใช้ความรู้ทางไวยากรณ์ที่ได้เรียนมาแล้วในการพิจารณาโครงสร้างของประโยคและ paragraph เพื่อช่วยในการตีความ

นักศึกษาควรมี dictionary อังกฤษ-อังกฤษ ไว้ใช้เพื่อจะได้คุ้นเคยกับ synonym ของคำต่าง ๆ เพราะเวลาทำข้อสอบนักศึกษาจะต้องเลือก

จากตัวเลือกที่เป็นภาษาอังกฤษอยู่แล้ว และในการเลือกความหมายของศัพท์นั้น ให้ดูความเหมาะสมด้วย เพราะศัพท์บางคำมีความหมายหลายอย่าง ต้องเลือกความหมายที่เข้ากับ context

สำหรับ roots และ prefixes นักศึกษาควรทำ note ต่างหาก โดยดึงเอา roots และ prefixes ที่มีในแต่ละ unit พร้อมทั้งความหมาย และ clere vatives ออกมารวมไว้ด้วยกัน เพื่อความสะดวกในการทบทวน

พยายามทำแบบฝึกหัดท้าย unit จนคล่อง โดยสามารถตอบตัวเองได้ว่า เหตุผลในการเลือกคำตอบข้อนั้น ๆ เพราะอะไร

ลักษณะข้อสอบ

ปรนัยสั้น 100 ข้อ 100 คะแนน ความยาวประมาณ 5-6 passage จะออกมาในตำรา 3 passages และที่เหลือจะเป็น unseen passages

ซึ่งนักศึกษาจะเตรียมตัวได้โดยการฝึกอ่านข้อความจากหนังสือพิมพ์และวารสารภาษาอังกฤษ คำถามจะเกี่ยวกับ passages ที่ใหม่เท่านั้น และจะครอบคลุมทั้ง grammar และ comprehension ด้วย

การวัดผล

ตัดสินตามเกณฑ์ ที่ภาค EN วางไว้ อาจารย์ผู้สอนไม่มีสิทธิ์เปลี่ยนแปลงแก้ไขคะแนนหรือ grade ดังนั้นนักศึกษาไม่ต้องขอให้ช่วยให้สอบผ่าน

ถ้าปรากฏผลว่าตกวิชานี้ ไม่มีการทำรายงานใด ๆ ทั้งสิ้นเพื่อทดแทน ผู้ที่มีปัญหาเกี่ยวกับการเรียนวิชานี้โดยเฉพาะผู้ที่เคยตกมาแล้วหลายครั้ง ขอให้ท่านคำแนะนำ

ในการเรียนข้างต้นแล้วปฏิบัติตาม ถ้าต้องการคำแนะนำเพิ่มเติม ให้ไปปรึกษาผู้สอนได้ที่ภาควิชาภาษาอังกฤษ

รศ.อรุณี นรินทรกุล ณ อยุธยา



# ปิดเทอมขอเชิญฟัง

## รายการวิทยุการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง (ภาคพิเศษ)

1. สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย รายการ 2 เพื่อการศึกษา ความถี่ 846 กิโลเฮิรตซ์ (A.M.) : ทุกวัน 06.00-11.30, 14.00 - 22.00 น.

### ประเภทของรายการ

#### ● รายการธรรมะ

\* สนทนาธรรมกับท่านปัญญา : ทุกวันเวลา 06.00 - 06.30 น. โดยพระราชญาณมุนี วัชรลประทานรังสฤษฐ์ ปากเกร็ดนนทบุรี

#### ● รายการความรู้

\* บันทึกความทรงจำ : ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 06.30-07.00 น.  
\* ห้องสมุดทางอากาศ : ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.30-10.00 น.  
\* เล่าเรื่องเมืองญี่ปุ่น : ทุกวันเวลา 11.00-11.30 น.  
\* สารพัดช่าง : ทุกวันเวลา 15.30-16.00 น.  
\* เปิดพจนานุกรม : ทุกวันเวลา 18.15-18.30 น.

#### ● รายการสำหรับเด็ก

\* กฤษณาสอนน้อง : ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 06.30-07.00 น.  
\*เยาวชนปริทัศน์ : ทุกวันเสาร์ 09.00-09.30 น.  
\* ฟอสอนลูก : ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.30-15.00 น.

#### ● ธรรมชาติวิทยา

\* ชีวิตสัตว์โลก : ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 09.30-10.00 น.

#### ● วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

\* โลกพวงนี้ : ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 21.00-21.30 น.

#### ● ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม

\* คุยกับ จ.ย.ส. : ทุกวันเวลา 18.30-19.00 น.

#### ● ส่งเสริมการท่องเที่ยว

\* เที่ยวเมืองไทย : ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 10.30-11.00 น.  
\* ท่องไปในโลกกว้าง : ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 10.30-11.00 น.

#### ● กฎหมาย

\* พูดยกจากภาษากฎหมาย : ทุกวันเวลา 10.00-10.30 น.

#### ● ปกป้องกะ

\* ศูนย์งานและอาชีพ : ทุกวัน เวลา 08.30-09.00 น.  
\* เรียนอะไรที่ไหนดี : ทุกวันเวลา 17.30-18.00 น.  
\* พ่อบ้านเลี้ยงลูก : ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 14.30-15.00น.

#### ● ดนตรีและบันเทิง

\* เพลงอมตะ : ทุกวันเวลา 08.00-08.30 น.  
\* เสียงและดนตรี : ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 14.00-14.30 น.  
\* หลังของแผ่นเสียง : ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ เวลา 14.00-14.30 น.

\* ดนตรีปัจจุบัน : ทุกวัน เวลา 15.00-15.30 น.

\* เพลงขึ้นชอบ : ทุกวันเวลา 17.00-17.30 น.

\* หมายเหตุบันเทิง : ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 21.00-21.30 น.

#### ● สังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง

\* สภาภาพ : ทุกวันเวลา 16.00-17.00 น.

#### ● ประชาสัมพันธ์มหาวิทยาลัย-แนะนำการเรียนต่อที่รามฯ (ปี 2526)

\* รวมคำแห่งสัมพันธ์ : ทุกวันเวลา 21.30-22.00 น.

2. สถานีวิทยุ 1 ปณ. 1413 KHZ (A.M.) ทุกวันเวลา 20.30-21.30 น.

### ประเภทรายการ

#### ● สังคม-เศรษฐกิจ-การเมือง

\* สภาภาพ : ทุกวัน เวลา 20.30-21.30 น.

#### ● รายการพิเศษส่วนภูมิภาค

### ประเภทรายการ

#### ● รวมคำแห่งสัมพันธ์

\* ทุกวัน (30 นาทีแรก) ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายที่ 1 2 และ 3

#### ● รายการพูดยกจากกฎหมาย

\* ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (30 นาทีหลัง) ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายที่ 1

#### ● รายการห้องสมุดทางอากาศ

\* ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (30 นาทีหลัง) ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายที่ 2

#### ● รายการโลกพวงนี้

\* ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ (30 นาทีหลัง) ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายที่ 1 และทุกวันจันทร์-ศุกร์ (22.30-23.00น.) ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายที่ 3

#### ● รายการฟอสอนลูก

\* ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ (30 นาทีหลัง) ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายที่ 2

#### ● รายการกฤษณาสอนน้อง

\* ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (23.00-23.30 น.) ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายที่ 3

#### ● รายการคุยกับ จ.ย.ส.

\* ทุกวันจันทร์-ศุกร์ (23.30-24.00 น.) ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายที่ 3

#### ● รายการสารพัดช่าง

\* ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ (22.30-23.00 น.) ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายที่ 3

#### ● รายการท่องเที่ยวในโลกกว้าง

\* ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ (23.00-23.30 น.) ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายที่ 3

#### ● รายการเพลงอมตะ

\* ทุกวันเสาร์-อาทิตย์ (23.30-24.00 น.) ทางสถานีวิทยุในเครือข่ายที่ 3

หมายเหตุ รายชื่อสถานีวิทยุส่วนภูมิภาค

เครือข่ายที่ 1 ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดจันทบุรี เชียงราย เชียงใหม่ พิษณุโลก น่าน นครราชสีมา บุรีรัมย์ ระนอง ชุมพร สุราษฎร์ธานี ยะลา

เครือข่ายที่ 2 ได้แก่ สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย จังหวัดตาก ลำปาง แม่ฮ่องสอน สุรินทร์ นครพนม ตัง นครศรีธรรมราช เบตง พัทลุง สตูล

เครือข่ายที่ 3 ได้แก่ สถานีวิทยุ วิทยุ 2 เชียงใหม่ วิทยุ.10 เชียงราย วิทยุ.3 นครราชสีมา วิทยุ.6 อุบลราชธานี วิทยุ.7 อุดรธานี วิทยุ.12 ขอนแก่น วิทยุ.8 สมุทรสาคร วิทยุ.9 นครสวรรค์ วิทยุ.12 ขอนแก่น วิทยุ.8 สมุทรสาคร วิทยุ.14 อุดรดิษฐ์ วิทยุ.4 นครศรีธรรมราช วิทยุ.5 สงขลา วิทยุ.15 ชุมพร วิทยุ.16 ยะลา วิทยุ.17 ตรัง

## "ข่าวในวงการศึกษ"

### มหาวิทยาลัยในสวิส รับสมัคร นศ.ภาคฤดูร้อน

มหาวิทยาลัยโลซาน (UNIVERSITE DE LAUSANNE) ประเทศสวิสเซอร์แลนด์ เปิดรับสมัครนักศึกษาภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 1983 โดย จัดโปรแกรมการศึกษา เป็น 2 โปรแกรม คือ COURSA' COURSE DE LANGUE DE LITTERATURE ET DE CIVILISATION FRANCAISE โปรแกรมนี้สำหรับผู้ที่มีความรู้ทางด้านภาษาและวรรณคดี ฝรั่งเศสมาบ้างแล้ว  
COURS B' COURSE PRATIQUE DE LANGUE ET DE CULTURE FRANCAISE โปรแกรมนี้ เหมาะสำหรับผู้ที่ไม่รู้เรื่องภาษาฝรั่งเศสแบบแท้จริง  
\* การเรียนการสอนใช้ภาษาฝรั่งเศสทั้งหมด ผู้สมัครเรียนต้องมีความรู้ภาษาฝรั่งเศสมาบ้างแล้ว  
ระยะเวลา : สำหรับภาคฤดูร้อนปีการศึกษา 1983 นี้ การสอนแบ่งออกเป็น 4 ช่วง ช่วง ละ 3 สัปดาห์ (ประมาณ 45 ชม.)  
ช่วงที่ 1 : 11 ก.ค.-29 ก.ค.  
ช่วงที่ 2 : 1 ส.ค.-19 ก.ย.  
ช่วงที่ 3 : 22 ส.ค.-9 ก.ย.  
ช่วงที่ 4 : 12 ก.ย.-30 ก.ย.  
ค่าธรรมเนียม : 280 ฟรังก์ (สวิส) ต่อ 1 ช่วง 430 (ค่าปฏิบัติการทางภาษา)  
ติดต่อ : นักศึกษาหรือผู้สนใจติดต่อโดยตรง โดยเขียนไปรษณีย์ : AU SECRETARIAT DES COURS DE VACANCES DE L'UNIVERSITE B.F.S.H.-DORIGNY CH-1015 LAUSANNE (SUIE) หรือขอรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยรามคำแหง กรุงเทพฯ (145) ภาควิชาภาษาตะวันออก คณะมนุษยศาสตร์ ม.

### กำหนดวัน

(2) ใบสมัครสำหรับสมัครทางไปรษณีย์ ราคาชุดละ 40 บาท หรือจะส่งชื่อทางไปรษณีย์ โดยผู้ซื้อจะต้องเขียนจดหมายแสดงความจำนงส่งชื่อ ถึงหัวหน้าฝ่ายรับสมัครและแนะนำ สำนักบริการทางวิชาการและทดสอบประเมินผล มหาวิทยาลัยรามคำแหง ตู้ ปณ.24-1002 ปท.รามคำแหง กรุงเทพฯ 10241 พร้อมทั้งส่งตัวแลกเงินไปรษณีย์ตามราคาใบสมัครและเพิ่มค่าส่งใบสมัครกลับคืนชุดละ 5 บาท ด้วย ตัวแลกเงินนี้ให้ส่งจ่ายในนาม "มหาวิทยาลัยรามคำแหง" ปลายทาง ปท.รามคำแหง โดยผู้ซื้อต้องระบุวิธีสมัครให้ชัดเจนว่าจะสมัครที่มหาวิทยาลัยหรือสมัครทางไปรษณีย์ และต้องปฏิบัติดังนี้-

ก. ผู้ซื้อจะต้องเขียนเจ้าหน้าที่ชื่อ ที่อยู่ ให้ชัดเจนถึงตนเอง ลงในกระดาษขาวขนาด 8X12 ซม. ตามจำนวนที่ส่งชื่อใบสมัคร ข. การแสดงความจำนงของชื่อ ให้ส่งชื่อได้ภายในวันที่กำหนดไว้ในข้อ 1.2 หากส่งเลยกำหนดวันดังกล่าว มหาวิทยาลัยจะจัดส่งใบสมัครสำหรับสมัครที่มหาวิทยาลัยให้เท่านั้น ไม่ว่าผู้ซื้อจะระบุใบสมัครประเภทใดก็ตาม

นอกจากนี้ผู้สนใจจะสมัครขอทราบรายละเอียดได้ที่ฝ่ายรับสมัครและแนะนำ อาคาร สวป. ชั้น 2, 3 มหาวิทยาลัยรามคำแหง เขตบางกะปิ กรุงเทพฯ 10240 โทรศัพท์ 3146046-7 3142121-9 ต่อ 159, 325, 327

### 3. คุณสมบัติของผู้สมัคร

3.1 สอบไล่ได้มัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือ 3.2 เป็นข้าราชการพลเรือนสามัญ ซึ่งมีตำแหน่งและเงินเดือนตั้งแต่ระดับ 2 หรือเทียบเท่าขึ้นไป และมีพื้นความรู้ สอบไล่ได้มัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า ส่วนข้าราชการตำรวจ จะต้องมียศชั้นสัญญาบัตรขึ้นไป จึงจะถือว่าเทียบเท่าข้าราชการพลเรือนสามัญระดับ 2

### 4. หลักฐานที่ต้องนำไปยื่นในวันสมัคร

4.1 ต้นฉบับหนังสือสำคัญแสดงคุณวุฒิพร้อมสำเนา โดยการถ่ายเอกสารให้มีขนาดเท่าต้นฉบับ จำนวน 2 ฉบับ  
4.2 ใบสำเนาทะเบียนบ้าน (ท.ร.14) พร้อมสำเนา จำนวน 1 ฉบับ  
4.3 ใบรับรองแพทย์แผนปัจจุบันชั้นหนึ่ง สาขาเวชกรรม จำนวน 1 ฉบับ  
4.4 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดด ขนาด 4X6 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  
4.5 สำหรับผู้สมัครที่ประสงค์จะสมัครทางไปรษณีย์ จะต้องนำเอกสารเพิ่มเติม ดังนี้  
4.5.1 รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวก ไม่สวมแว่นตากันแดดขนาด 2X3 ซม. จำนวน 2 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน  
4.5.2 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรข้าราชการ จำนวน 1 ฉบับ  
4.5.3 เอกสารที่จะต้องจัดส่งตามข้อ 4.1 และ 4.2 ให้จัดส่งเฉพาะสำเนาถ่ายเอกสาร ไม่ต้องส่งต้นฉบับจริง ทั้งนี้ให้ปฏิบัติตามระเบียบการที่กำหนดไว้

### 5. ผู้สมัครทุกคนจะต้องนำหลักฐานตามข้อ 4 ไปให้ครบ

ทุกฉบับในวันยื่นใบสมัคร หากมีการเปลี่ยนแปลงสำเนานามานาม ชื่อตัว ชื่อสกุล ไม่ว่ากรณีใด ๆ ผู้สมัครจะต้องนำหลักฐานต้นฉบับและสำเนาโดยการถ่ายเอกสารให้มีขนาดเท่าต้นฉบับ จำนวน 1 ฉบับ ไปยื่นด้วย (ผู้สมัครทางไปรษณีย์ให้จัดส่งเฉพาะสำเนา) และในกรณี

ที่ วัน เดือน ปีเกิด ในหลักฐานไม่ตรงกัน ผู้สมัครต้องไปดำเนินการแก้ไขหรือขอหนังสือรับรองจากสำนักทะเบียนแห่งท้องที่ที่ตนมีภูมิลำเนาอาศัยด้วย มิฉะนั้นมหาวิทยาลัยจะไม่พิจารณารับสมัคร

จึงประกาศให้ทราบทั่วกัน

ประกาศ นร. วันที่ 7 มีนาคม 2526



ผลการประชุม

ต่อจากหน้า 1

ศาสตราจารย์ ดร. กิ่งก้าน ตั้งแต่วันที่ 11 มีนาคม 2526 เป็นต้นไป

อนุมัติหลักการการรับนักศึกษาสำหรับ

โครงการปริญญาโท

สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติ ในหลักเกณฑ์การรับนักศึกษา สำหรับโครงการปริญญาโท ตามที่มหาวิทยาลัย เสนอ และให้มหาวิทยาลัยเสนอหลักเกณฑ์ดังกล่าว ให้ทบวงมหาวิทยาลัย พิจารณาประกอบการอนุมัติในเรื่องหลัก

สูตรต่อไป สำหรับเกณฑ์การรับนักศึกษา ปริญญาโท ที่กำหนดไว้ คือ มหาวิทยาลัยจะรับจำกัดจำนวน โดยใช้วิธีการคัดเลือก ซึ่งจะพิจารณาจากใบสมัคร ใบรับรองจากผู้ที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 3 ฉบับ ประสิทธิภาพ ผลการเรียน ในระดับปริญญาตรี และการสัมภาษณ์

อนุมัติร่างระเบียบ ม.ร.ว่าด้วยการ บริหารงานบุคคล ของลูกจ้างบรยรายได้ พ.ศ. 2526

สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการบริหารงานบุคคลของลูกจ้างบรยรายได้ พ.ศ. 2526 ตามที่มหาวิทยาลัย เสนอ สำหรับหลักการสำคัญของร่าง ระเบียบฯ นี้ คือ

1. ให้ ออกม. เป็นองค์การบริหารงานบุคคลของลูกจ้างบรยรายได้ แทนที่อธิการบดีจะรับผิดชอบ เพียงผู้เดียว
2. ให้มีบำเหน็จ ลูกจ้างบรยรายได้ที่ทำงานถึง 5 ปี
3. ให้มีบำเหน็จลูกจ้างบรยรายได้ที่สอบบรรจุเป็นข้าราชการหรือลูกจ้างประจำในมหาวิทยาลัย

อนุมัติร่างระเบียบ ม.ร.ว่าด้วยการให้ ทุนการศึกษา ฝึกอบรมและดูงานแก่ ข้าราชการมหาวิทยาลัยรามคำแหง

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2526

สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติ ร่างระเบียบมหาวิทยาลัยรามคำแหง ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษาฝึกอบรม และดูงานแก่ข้าราชการมหาวิทยาลัยราม คำแหง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2526 ตามที่มหาวิทยาลัยเสนอ ซึ่งมีการแก้ไข สาระสำคัญของประการ จากระเบียบ ม.ร.ว่าด้วยการให้ทุนการศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน แก่ข้าราชการมหาวิทยาลัย รามคำแหง พ.ศ. 2525 ดังนี้

1. ในกรณีที่มีเหตุผลและความ

จำเป็น มหาวิทยาลัยอาจจะพิจารณา ขยายระยะเวลาการให้ทุนการศึกษาต่อ ในต่างประเทศ ในระดับปริญญาเอก ครั้งละไม่เกิน 1 ปี ทั้งนี้ เมื่อรวม ระยะเวลาที่ย้ายดังกล่าวด้วยแล้ว จะ ต้องไม่เกิน 4 ปี 6 เดือน

2. ให้สิทธิแก่ผู้ศึกษาต่อภายใน ประเทศ เลือกขอรับทุนเฉพาะค่าเล่า เรียน และค่าธรรมเนียมการศึกษา ตามที่จ่ายจริงได้

3. ระยะเวลาการฝึกอบรม ดู งาน ต้องไม่มากกว่า 6 เดือน โดย ยกเลิกการกำหนดระยะเวลาขั้นต่ำ

อนุมัติเปิดสอนกระบวนวิชา MI 443

เป็นกระบวนวิชาเลือกเสรี

สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติ ให้ภาควิชาชีววิทยา คณะวิทยาศาสตร์ เปิดสอนกระบวนวิชา MI 443 สรีร-วิทยาของเชื้อรา (Physiology of Fungi) จำนวน 3 หน่วยกิต เป็นกระบวน วิชาเลือกเสรี ตั้งแต่ภาค 1 ปีการศึกษา 2526 เป็นต้นไป

อนุมัติให้นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ ยกเลิกการฝึกเครื่องคำนวณและเครื่อง จักรลงบัญชี

สภามหาวิทยาลัย มีมติอนุมัติ ให้ยกเลิกการฝึกเครื่องคำนวณและ เครื่องจักรลงบัญชี ซึ่งเคยเป็นวิชา บังคับใน 2 ภาควิชาของคณะบริหาร ธุกิจ คือ ภาควิชาการเงินและการ ธนาคาร และภาควิชาการบัญชี ตั้งแต่ ภาค 1 ปีการศึกษา 2526 เป็นต้นไป ทั้งนี้ สภามหาวิทยาลัยเคยมีมติ อนุมัติให้ยกเลิกการฝึกเครื่องคำนวณ และเครื่องจักรลงบัญชีมาแล้วใน 4 ภาค วิชา คือ ภาควิชาการบริหารทั่วไป ภาควิชาการตลาด ภาควิชาการโฆษณา และการประชาสัมพันธ์ และภาควิชา อุตสาหกรรมบริการ

เรื่องการสรรหาคนบดคณะเศรษฐศาสตร์

ตามที่ผู้รักษาการในตำแหน่ง คณบดี คณะเศรษฐศาสตร์ ได้รายงาน ให้สภามหาวิทยาลัยทราบ ว่า ไม่ สามารถดำเนินการเสนอชื่อผู้สมควร ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ได้ทันภายใน 1 เดือน นับแต่วันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2526 ตามมติสภามหา วิทยาลัยรามคำแหง ครั้งที่ 2/2526 เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2526 ได้ เนื่องจากยังมีปัญหาและข้อโต้แย้งกัน อยู่ในเรื่องการวินิจฉัยบัตรเลือกตั้ง และ คณะกรรมการสรรหาฯ ผู้สมควรดำรง ตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ เห็นว่าควรส่งเรื่องให้คณะกรรมการ

กฎฐฎีกาศึกษา นั้น

สภามหาวิทยาลัยพิจารณาแล้ว มีมติให้คณะเศรษฐศาสตร์ เสนอปัญหา ที่เกิดขึ้นจากการสรรหาฯ ผู้สมควร ดำรงตำแหน่งคณบดีคณะเศรษฐศาสตร์ ให้มหาวิทยาลัยและสภามหาวิทยาลัย พิจารณา

คณะเศรษฐศาสตร์

ต่อจากหน้า 1

คณะเศรษฐศาสตร์เป็นประธานที่ ประชุม

รศ.วิรัชแจ้งที่ประชุมว่าสภามหา วิทยาลัยขอให้คณะส่งเรื่องการดำเนิ การสรรหาคนบดทั้งหมดไปให้สภา มหาวิทยาลัยพิจารณา เพราะว่าล่วงเลย ระยะเวลา 1 เดือนที่กำหนดมาแล้ว การเรียก ประชุมวันดังกล่าว เพื่อแจ้งมติสภามหา วิทยาลัย และเพื่อขอให้เปิดตู้เก็บบัตร ที่มีปัญหาส่งสภามหาวิทยาลัยเท่านั้น

จากนั้นคณะกรรมการฯทั้งหมด ได้พากันไปที่ห้องเลขานุการคณะฯ เพื่อเปิดตู้เซฟเก็บรักษาบัตรลงคะแนน เสียง

เวลาประมาณ 15.55 นาที นาย ประยูร บุญฉิม เลขานุการฯ เปิดตู้เซฟ และ ผศ.อัสสัมภินพงศ์ ฉัตราคม ประธานอนุกรรมการนับบัตร เป็นผู้หยิบ ซองบัตรเสียออกมา และเปิดหยิบบัตร ที่มีปัญหาออกมาส่งให้คณะกรรมการดู และทำการถ่ายเอกสารออกเป็น 4 ใบ ให้คณะกรรมการลงนามในสำเนาทุก ฉบับ และนำสำเนาฉบับหนึ่งคืนลงของ บัตรเสีย

ส่วนตัวจริงของบัตรที่มีปัญหา ประธานคณะกรรมการสรรหาฯ แนบ เรื่องทั้งหมดส่งผ่านอธิการบดีเพื่อนำ เสนอสภามหาวิทยาลัย ซึ่งคาดว่าสภา มหาวิทยาลัยจะเรียกประชุมครั้งต่อไป ในเดือนเมษายนนี้

นักวิชาการชี้

ต่อจากหน้า 1

ในฐานะผู้บรรยายมากกว่าเป็นครู จึง ควร อบรมสั่งสอนในเรื่องที่เรียนมาและจริยธรรม ประการที่สองเนื่องจากภาวะทางเศรษฐกิจ นักศึกษาฐานะยากจน เมื่อร้องทุกข์ก็ไม่ได้ ได้รับความช่วยเหลือได้ ต้องซื้อเป็นรองทีละ เพราะราคาสูงกว่า ประการที่ 3 จากกรณีที่ มหาวิทยาลัยเปิดโอกาสให้นักศึกษามีส่วนใน การเลือกตั้งผู้บริหารและผู้แทนนักศึกษา ทา ให้นักศึกษามีความคิดว่า คนเป็นอิสระ ขาด ความเคารพยำเกรง ไม่เชื่อฟังครูอาจารย์ และประการสุดท้าย เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงทางสังคม ทำให้คนรุ่นใหม่ไม่อยู่ใน กรอบวัฒนธรรม แต่จะยึดมาตรฐานและความ

ม.ร.0601.033.0332/2526.12.47[008-008]

# ปฏิทิน

## ในรอบสัปดาห์

19-20 มี.ค. 26 09.00-18.00 น. ณ ศูนย์พณิชยการกรม สังกศสภกจว งาน "สัปดาห์สินค้า ไทย" จำหน่ายสินค้าราคาถูก

23 มี.ค. 26 16.00-16.25 น. รายการ "รวมคำแห่งปริทัศน์" ทางสถานีโทรทัศน์ ช่อง 4 ขอนแก่น เรื่อง "ปัญหาวัยรุ่น" โดย อ.สจิตมาส บุญเสมอ เป็นพิธีกร และ ผศ.อรุณีประภา หัสภาคย์ เป็นพิธีกร

บัดนี้-18 เม.ย. 26 สำนักข่าวสารอเมริกัน นิตยสาร "พินดามหลังไทย-อเมริกัน" 150 ปี ณ ห้องสมุด เอเชีย

สะดวกของตนเป็นที่ตั้ง นอกจากนี้ยังเกิดจาก นิสัยของคนไทยโดยทั่วไปที่หย่อนใจในเรื่องระเบียบ วินัยอีกด้วย

"ไม่ใช่จะเป็นการฝ่าฝืนเฉพาะใน เรื่องการแต่งกายเท่านั้นนะครับ ตัวอย่างใน เรื่องการไม่เชื่อฟังคำสั่งที่เห็นได้ง่ย อีก เรื่องหนึ่งในช่วงลมสอบก็คือ การใช้สิทธิ์ ซึ่งถือสอบได้ติดประกาศไว้อย่างชัดเจนว่าให้ ใช้ได้เฉพาะกรรมการควบคุมการสอบเท่านั้น ก็มีคนศึกษาส่วนหนึ่งที่ขี้ใช้สิทธิ์อยู่ โดยไม่ พึงคำ ขอร้องครับ" ผศ.ดร.วิรัชยกกล่าวเสริม สำหรับแนวทางในการแก้ไขปัญหานี้ ผศ.ดร.วิรัชยก วิเคราะห์ให้ ความเห็นว่า มหาวิทยาลัยจะต้องป้องกันไม่ให้เกิดปัญหา ดังกล่าวขึ้น หากมหาวิทยาลัยมีนโยบายแน่ชัด ในเรื่องการแต่งกายของนักศึกษา มหาวิทยาลัย ก็น่าจะดำเนินการมาโดยตลอด ไม่เข้ามาเข้ มงวดเฉพาะช่วงสอบเท่านั้น "เขาคิดว่าในเมื่อ แต่งตัวอย่างไรน่ะเรียนได้ ก็คิดว่าคงแต่งเช่น นั้นมาสอบได้เช่นกัน" "มหาวิทยาลัยควรส่ง เสริมให้มีการสอนและอบรมในเรื่องจริยธรรม และวัฒนธรรมแก่นักศึกษาให้มากขึ้น โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อาจารย์ควรมีบทบาทของ ความเป็นครูด้วย กล่าวคือ ไม่ใช่ให้ความรู้ เพียงอย่างเดียว แต่จะต้องให้ทั้งวิชา และ จรรยา ซึ่งหมายถึงความประพฤติด้วย อาจารย์ จึงควรสอดแทรกจริยธรรมในการสอนของ ทุกท่าน นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยควรจะณรงค์ เพื่อสร้างค่านิยมเกี่ยวกับการแต่งกายและการ แสดงออกซึ่งวัฒนธรรมไทย โดยอาศัยสื่อ ต่าง ๆ เช่น ข่าวสามกึ่งแห่ง, โทรทัศน์วงจร ปิดในชั้นเรียน หรือแม้แต่ชมรมของนักศึกษา ที่เกี่ยวข้องในเรื่องวัฒนธรรมก็ควรจะได้มีบทบาทในการรณรงค์และส่งเสริมจริยธรรมใน หมู่่่่นักศึกษาเช่นกัน"

ต่อคำถามที่ว่า การออกระเบียบเรื่อง การแต่งกายของนักศึกษาจะเป็นการละเมิด สิทธิและเสรีภาพส่วนบุคคลหรือไม่นั้น ได้ รับคำตอบจาก รศ.ดร.วิรัชก. วิเคราะห์ชี้ว่า เสรีภาพเปรียบเสมือนไฟ ถ้าไม่มีขอบ เขตเหมือนไฟป่าที่เผาไหม้ทำลายทุกสิ่ง หาก เป็นเสรีภาพที่มีขอบเขตเหมือนไฟที่อยู่ในเตา ซึ่งสามารถนำมาใช้ประโยชน์ได้ในหลาย อย่าง สำหรับภาวการณ์ดังกล่าวและส่งเสริมจริย ธรรมและวัฒนธรรมแก่นักศึกษานั้น ผศ.ดร. วิรัชยก กล่าวว่ "มหาวิทยาลัยควรจะเริ่ม จากเรื่องใกล้ตัวที่สุด คือคำขวัญทั้ง 4 ประ การของมหาวิทยาลัย จะต้องปลูกฝังให้เกิดจิต สำนึกและมีความประพฤติ ตั้งชั้นคำขวัญ เพื่อเป็นเอกลักษณ์ของนักศึกษารามคำแหง"

และ ผศ.ดร.วิรัชก. ได้กล่าวถึงปัญหาที่นัก ศึกษาเห็นว่า "หากนักศึกษาจะเป็นลูกพอ ขุนฯ จริง ๆ แล้ว คงจะทราบว่าในสมัยของ ท่าน มีความรุ่งเรืองมากทางจริยธรรมและ วัฒนธรรม ฉะนั้นนักศึกษาควรประพฤติตัว อย่างมีวัฒนธรรมและจริยธรรม เพื่อจะให้เป็นลูกพอขุนฯ อย่างแท้จริงครับ"

การสอบไล่

ต่อจากหน้า 1

(ภาค 1/2526) มีผู้มีสิทธิระเบียบการสอบไล่ ซึ่งมหาวิทยาลัยได้มีคำสั่งโฆษไปแล้ว จำนวน 134 คน สาเหตุคงเป็นเพราะนักศึกษาไม่ความ รับผิดชอบสุชั้น

ประธานกรรมการควบคุมการสอบ ไล่ ซึ่งแจ้งต่อไปว่า ในการสอบไล่ครั้งนี้ ได้ รับรายงานจากหัวหน้าศึกษสอบต่าง ว่า มีนัก ศึกษาฝ่าฝืนระเบียบการสอบไล่มากในเรื่อง การแต่งกายของนักศึกษาที่เข้าสอบ ซึ่งมี จำนวนมากที่สุดแต่งกายไม่เรียบร้อย เช่น สวม เสื้อยืดคอกลมไม่มีปก หรือใส่รองเท้าแตะ ซึ่งกรรมการควบคุมสอบได้ตักเตือนและตัก ตามผล หากประพฤติซ้ำก็จะไม่อนุญาตให้ เข้าสอบในวิชาต่อไป ในเรื่องเรื่องอธิการบดี ฝ่ายกิจการนักศึกษาได้ขอความร่วมมือจาก นักศึกษาให้แต่งกายเรียบร้อยและสุภาพตาม ระเบียบของมหาวิทยาลัย เพราะเป็นวินัย ส่วนตัวที่จะเกิดผลดีต่อตัวนักศึกษาเอง

ปัญหาอื่น นอกเหนือจากนี้ที่ฝ่าย ควบคุมการสอบไล่ได้รับรายงานจากศึกษสอบ ต่าง ๆ ส่วนใหญ่ได้แก่ ปัญหาในเรื่องอาคาร สถานที่ เช่น ลิฟต์เสีย ห้องน้ำไม่ไหล เป็น ต้น ซึ่งเมื่อได้รับรายงานแล้ว ฝ่ายควบคุม การสอบไล่จะแจ้งให้กองอาคารสถานที่ซึ่งเป็น ผู้รับผิดชอบดำเนินการแก้ไขให้ในทันที

ผศ.ดร.กิตติ จรรย์ยานนท์ ได้กล่าว ขอบขอบคุณกรรมการควบคุมการสอบทุกท่าน ที่ ได้ปฏิบัติหน้าที่อย่างเต็มความสามารถจนทำให้ การสอบไล่เป็นไปด้วยความเรียบร้อย และหวัง ว่ากรรมการฯ ทุกท่านจะให้ความร่วมมือด้วย ดีเช่นนี้ตลอดการสอบไล่ในภาค 2/2526 รวม ทั้งได้กล่าวเตือนถึงนักศึกษาว่า "ขอให้ใช้ ความสามารถของตนเองอย่างเต็มที่ในการสอบ อย่าวัดให้หนักเชื่อกับกลุ่มบุคคลที่นำเอกสารมา จำหน่ายโดยอ้างว่าเป็นข้อสอบของมหาวิทยาลัย ซึ่งเป็นกรหลอกลวง เพราะข้อสอบทุกวิชา มหาวิทยาลัยเก็บรักษาโดยเข้มงวด นอกจากนี้ ข้อสอบวิชาอัตรณีย์ส่วนใหญ่ยังจัดพิมพ์วันก่อนวัน อีกด้วย จึงเป็นไปไม่ได้ที่จะมีการเผยแพร่ล่วงหน้า"

หนังสือพิมพ์ข่าวสามกึ่งแห่ง

คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ปีการศึกษา 2525

กอง บก.และกองจัดการ

ติดต่อ AD1 ชั้น 2 โทร. 3141352 หรือ 3142121-9 ต่อ 164, 165

อัตราค่าสมาชิก (ปีละ 52 ฉบับ ออกทุกวันเสาร์) สมาชิกรับด้วยตนเอง ปีละ 25 บาท, สมาชิกรับทางไปรษณีย์ ปีละ 40 บาท, สมาชิกเป็นสมาชิก ได้โดยไม่ต้องส่งเงิน หรือส่งทางไปรษณีย์ ส่งเงินในนาม ผู้จัดการ ขว. ปีละ 50 บาท

พิมพ์ที่ : ศรีเมืองรามคำแหง ถนนแจ้งวัฒนะ 5, โทร. 2144660

